

ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 7/2023

001. XUÂN TU/ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Điện Biên// Đại biểu nhân dân.- Số 198.- Ngày 17/7/2023 - Tr.1+2

Ngày 16.7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2023; công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024)

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên Mùa A Sơn cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng 7,06% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ hạng 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 7.361 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 47 triệu USD, tăng 4,86% so với cùng kỳ năm trước, đạt 39,17% kế hoạch năm. Điện Biên đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án, với tổng mức đầu tư đăng ký trên 2.870 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức linh hoạt với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, tạo sức hút cho ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh và có nhiều khởi sắc. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch gấp 2,13 lần so với cùng kỳ năm trước.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tỉnh chú trọng thực hiện; đặc biệt là các hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Điện Biên đã xây dựng đề án chi tiết gồm 2 nội dung: Các hoạt động kỷ niệm theo Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Điện Biên đã phát động các phong trào thi đua đặc biệt hướng đến lễ kỷ niệm. Trong đó, đặc biệt là việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của Điện Biên với chủ đầu tư với trọng tâm là nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội hóa để xây dựng một số công trình trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực làm động lực cho tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và dịch vụ du lịch. Trọng điểm là Công trình xây dựng, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên, với tổng mức đầu tư cả 2 hợp phần khoảng 3.168 tỷ đồng, trong đó địa phương thực hiện phân giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng, công trình dự kiến phân đầu hoàn thành vào cuối năm 2023.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, thời gian qua, Điện Biên đã có nhiều sáng tạo, đột phá trong

phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là việc thu hút đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm thúc đẩy nền kinh tế phát triển như việc nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Điện Biên tập trung vào các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông kiên cố; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp thế mạnh. Trong đó, cần có nhiều chương trình, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa; bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn. Phát huy tối đa giá trị của Quân thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ trong phát triển du lịch, đặc biệt là sau khi dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ hoàn thành nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Tăng cường công tác đối ngoại, hữu nghị, hợp tác với địa phương của các nước láng giềng như Lào, Trung Quốc; xây dựng hệ thống quốc phòng, an ninh vững chắc, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đối với Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý tỉnh cần sớm hoàn thiện đề cương chi tiết để trình Thường trực Ban Bí thư, qua đó chỉ đạo Điện Biên phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1; kiểm tra một số dự án xây dựng, trùng tu, tôn tạo các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

002. HOÀNG NGỌC/ Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên/ Đại biểu nhân dân.- Số 187.- Ngày 6/7/2023 - Tr.4

Chiều 05/7, Đoàn giám sát “Việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030” do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng đoàn giám sát dẫn đầu đã làm việc tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo huyện Mường Ảng nêu rõ, sau 2 năm (2022 – 2023) triển khai, đa số các dự án, tiểu dự án của các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình) đã và đang được thực hiện, góp phần giúp cơ sở hạ tầng của huyện dần được hoàn thiện, kinh tế - xã hội phát triển theo hướng tích cực, hiệu quả hơn. Tổng nguồn vốn phân bổ đối với Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 98.218 triệu đồng. Tổng vốn phân bổ cho Chương trình giảm nghèo bền vững là 134.821 triệu đồng. Tổng nguồn vốn phân bổ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới là 16.830 triệu đồng.

Cho rằng nguồn vốn giải ngân cho các Chương trình còn thấp, các thành viên Đoàn giám sát đặt vấn đề, việc vận động nguồn lực cho các Chương trình của huyện Mường Ảng có khó khăn gì hay không? Một số thành viên Đoàn giám sát đề nghị, huyện Mường Ảng làm rõ thêm việc lồng ghép 3 Chương trình để thực hiện các dự án, tiểu dự án trên địa bàn huyện.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh chia sẻ với những khó khăn của huyện Mường Ảng, một trong 7 huyện nghèo của tỉnh Điện Biên, nên còn gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa cho các Chương trình. Tuy nhiên, huyện cũng cần thống kê, làm rõ sự đóng góp của nhân dân trong thực hiện các Chương trình, nhất là nguồn lực đất đai, ngày công, tiền của của nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế đề nghị, UBND huyện Mường Ảng tiếp tục đánh giá thêm về hiệu quả của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện, trình độ, năng lực của đội ngũ giúp việc của Ban Chỉ đạo. Đánh giá các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thực sự phù hợp với thực tế của huyện hay chưa. Làm rõ vướng mắc trong việc quy hoạch vùng trồng dược liệu... Từ đó, hoàn thiện lại báo cáo của huyện gửi Đoàn giám sát.

Trước đó, Đoàn giám sát đã tham quan mô hình sản phẩm OCOP tại xã Ấng Nưa; khảo sát thực tế tại Hồ Ấng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Trao đổi với Đoàn giám sát, Bí thư huyện Mường Ảng Nguyễn Tiến Đạt bày tỏ nguyện vọng cử tri và nhân dân là triển khai thực hiện tốt 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, mong muốn có ngân sách đầu tư cho Hồ Ấng Cang – Hồ đã được đầu tư và khánh thành vào năm 2021, có dung tích 4,448 triệu m³, diện tích mặt hồ 32,4 ha. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Điện Biên. Hiện, Hồ Ấng Cang mới hoàn thành giai đoạn 1: công tác lấp đập. Tuy nhiên, chưa có hệ thống tuyến kênh.

Bí thư huyện Mường Ảng nhấn mạnh, “nếu đầu tư được hệ thống tuyến kênh mới phát huy được hiệu quả của hồ Ấng Cang. Cụ thể, đáp ứng tưới ẩm khoảng 1.000 ha cây cà phê, 500 ha lúa hai vụ, cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 20.000 người dân, đóng góp lớn vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Ảng”.

003. Trần Kiệt/ Bản hùng ca bất diệt diễn ra tại 2 điểm cầu Côn Đảo - Điện Biên// Giáo dục Thời đại.- Số 165.- Ngày 12/7/2023 - Tr.10

Ngày 11/7, thông tin từ Bộ VH,TT&DL cho biết, chương trình nghệ thuật 'Bản hùng ca bất diệt' sẽ diễn ra tại 2 điểm cầu Côn Đảo và Điện Biên.

Chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt” được tổ chức nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh - bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng thời, chương trình cũng nhằm góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước.

Chương trình do ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam thực hiện. Dự kiến chương trình diễn ra lúc 20 giờ ngày 19/7/2023 tại Nghĩa trang Hàng Dương – Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) và kết nối với điểm cầu Nghĩa trang liệt sĩ A1 (Điện Biên).

Theo Ban tổ chức, 2 điểm cầu Côn Đảo - Điện Biên sẽ thể hiện quá trình chiến đấu kiên cường, anh dũng, hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc mà thế hệ cha anh và những thế hệ hôm nay đang chung sức dựng xây quê hương trong sự phát triển chung của đất nước với tinh thần tự hào quá khứ, hướng tới tương lai.

Điểm khác biệt của chương trình đó là không phục dựng nổi đau chiến tranh bằng tiếng đạn bom, cảnh thương vong nơi trận mạc mà bằng điện mạo khác. Đó là vẻ đẹp và sự cao quý của lòng yêu nước thiêng liêng, của lý tưởng sống cao đẹp, của sức trẻ phơi phới, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tình yêu ban sơ mà son sắt, tình đồng chí, đồng bào chân chất mà đậm sâu.

Chương trình cũng không kể lại lịch sử theo mạch tuyến tính các sự kiện, con số từ quá khứ đến hiện tại, mà theo một góc nhìn nhân văn, lãng mạn và rất con người.

Chương trình nghệ thuật lấy âm nhạc làm đường dây chính để ca ngợi lịch sử hào hùng của đất nước, lòng biết ơn sự hy sinh vĩ đại của các thế hệ cha ông và trân quý hòa bình.

Những ca khúc thể hiện trong cái dữ dội của chiến tranh, luôn ánh lên tinh thần thép của những người chiến sĩ kiên trung. Những ca khúc với ca từ như có lửa, có thép, tôn vinh sức mạnh của lòng quả cảm, ý chí chiến đấu và lý tưởng cao đẹp của những người lính, sức mạnh của cả một thế hệ anh hùng làm nên những chiến thắng vĩ đại nhất của dân tộc.

Câu truyền hình trực tiếp “Bản hùng ca bất diệt” dự kiến thời lượng 90 phút, gồm: Tiếng chuông tưởng niệm – Thắp nến tri ân và phần lễ. Sau đó là chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Việt Nam máu và hoa, Những cánh hoa bất tử, Khúc ca hòa bình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 19/7 trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

004. TTXVN/ Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì tổ quốc// Nhân dân.- Số 24729.- Ngày 20/7/2023 - Tr.1+2

Ngày 19/7, thiết thực hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành ở Trung ương đã có nhiều hoạt động tri ân, tưởng niệm...

Vào buổi sáng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng. Nguyễn Trọng Nghĩa Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã dự Lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo. Cùng dự Lễ viếng có các cựu tù chính trị Côn Đảo, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quân khu 7 và đông đảo người dân.

Các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến các Anh hùng, Liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho Tổ quốc.

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, đông đảo người dân đã dự Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh ở Côn Đảo được tổ chức tại Đền thờ Côn Đảo, thành kính thấp hương tưởng niệm tại các mộ phần liệt sĩ.

Diễn văn của đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Lễ giỗ nêu rõ: Trải qua các cuộc chiến tranh, hơn ai hết, người Việt Nam hiểu sâu sắc tình yêu Tổ quốc và để có một Tổ quốc độc lập, tự do, thống nhất, nhân dân ta đã phải trả bằng sinh mạng, bằng máu xương của hàng triệu con người, trong đó có những người tuổi đời còn rất trẻ. Di tích Nghĩa trang Hàng Dương có 1.922 ngôi mộ; Đền thờ Côn Đảo ghi danh 2.284 liệt sĩ lên bia đá. Trên mảnh đất này, còn biết bao những người con ưu tú của dân tộc đã hóa thân vào cát bụi. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào và biết ơn vô hạn các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ tiền bối và lớp lớp chiến sĩ cách mạng, đã hy sinh để giành lập cho Tổ quốc, đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã dự Chương trình gặp mặt đại diện Thường trực Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt, tù đầy chính trị Côn Đảo.

Cùng dự chương trình có 76 đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo và các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên huyện Côn Đảo.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, các đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo đã ôn lại những ngày tháng kiên trung, bất khuất, vượt qua vô vàn gian truân, nguy hiểm để làm nên những chiến thắng và không khuất phục trước kẻ thù. Đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử và truyền thống của Côn Đảo Anh hùng, xây dựng huyện Côn Đảo ngày càng phát triển.

Các đại biểu bày tỏ cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tạo điều kiện thuận lợi, có những hỗ trợ thiết thực, cụ thể đối với các cựu tù chính trị Côn Đảo trong cuộc sống và tổ chức chương trình gặp mặt xúc động, đầy ý nghĩa tại Côn Đảo.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi thân tình, bày tỏ những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất với thế hệ cha anh. Chủ tịch nước nêu rõ: Côn Đảo trước đây được coi là địa ngục trần gian với hệ thống nhà tù khét tiếng nhất thế giới. Nhưng từ đây, phẩm chất cách kiên cường của các chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã bộc lộ và sáng rõ. Các chiến sĩ đã biến nơi tù khổ sai thành trường học cách mạng, giáo dục lẫn nhau về tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, hun đúc quyết tâm đấu tranh giải phóng đất nước.

Lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch nước chia sẻ: Trong cuộc sống, mỗi người có một hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau, nhưng vẫn kiên cường sống chung với thương tích, với bệnh tật, luôn lạc quan, yêu đời. Chúng ta rất vui mừng khi đất nước những năm qua dù còn khó khăn, nhưng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử, kinh tế vẫn giữ được mức tăng trưởng. Đời sống người dân ngày càng cải thiện; quốc phòng-an ninh được giữ vững và uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Tiếp thu ý kiến của các cựu tù chính trị Côn Đảo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các bộ, ngành trung ương nghiên cứu đề tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chính sách để bảo đảm cuộc sống cho người có công với đất nước có mức sống bằng với mức trung bình của người dân nơi sinh sống. Các địa phương cần đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là quy tập hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang, làm đẹp thêm các phần mộ, tạo điều kiện cho các cô, chú về thăm lại đồng đội xưa. Đây cũng là nơi giáo dục cách mạng cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước hoan nghênh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và huyện Côn Đảo trong thời gian vừa qua đã đầu tư, nâng cấp, phát triển Côn Đảo. Mỗi năm đón hơn nửa triệu du khách, con em gia đình liệt sĩ, đồng bào cả nước đến tham quan, học tập, tưởng nhớ các liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã ngã xuống tại đây.

Chủ tịch nước đề nghị: Tỉnh cần tiếp tục quan tâm, có quy hoạch tốt, phát triển Côn Đảo mạnh mẽ hơn nhưng phải bảo tồn được thiên nhiên, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, giáo dục truyền thống thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về tính thần yêu nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tại Chương trình gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quà tặng các đồng chí cựu tù chính trị Côn Đảo.

Dịp này, Chủ tịch nước cùng Đoàn công tác Trung ương đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình cựu tù chính trị Côn Đảo và gia đình có công với cách mạng đang sinh sống tại Côn Đảo thăm Bảo tàng Côn Đảo và di tích Trại Phú Hải.. ..

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương dự Chương trình nghệ đặc biệt với chủ đề “Bản hùng ca bất diệt” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức. Chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp tại 2 điểm cầu: Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và điểm cầu tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đến dự tại điểm cầu Nghĩa trang Hàng Dương, có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

Tại điểm cầu Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Điện Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đến dự. Phát biểu ý kiến tại Chương trình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc đã viết nên bản anh hùng ca bất hủ về lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, kiên cường đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc với khát vọng tự do, hòa bình và hạnh phúc. Mỗi người Việt Nam hôm nay khắc ghi trong tim rằng, mỗi phút giây đang sống trong bình yên, hạnh phúc đã được đổi bằng sự hy sinh, xương máu của các thế hệ cha ông. Phó Thủ tướng nêu rõ: Phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”

từ nghìn đời của dân tộc, 76 năm qua, rất nhiều phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công đã được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Để xứng đáng với những công hiến, hy sinh của thế hệ cha anh, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa để tri ân những người có công với Tổ quốc; tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công nhằm giáo dục tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau...

Chương trình nghệ thuật gồm ba chương, với các chủ đề: Việt Nam máu và hoa; Những cánh hoa bất tử và Khúc ca hòa bình.

005. Thu Trang - Lan Anh - Nông Tuấn/ Công an tỉnh Điện Biên tôn vinh điển hình tiên tiến trong triển khai Đề án 06 và phòng, chống ma túy// Công an nhân dân.- Số 6577.- Ngày 31/7/2023 - Tr.3

Sáng 30/7, Công an tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Chương trình tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy và triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn với chủ đề “Khát vọng bình yên và hội nhập”.

Tham dự Chương trình có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Về phía Bộ Công an có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy; đã phát hiện, khám phá thành công hàng nghìn chuyên án, bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ một lượng lớn các loại ma túy, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Kết quả, 5 năm qua lực lượng phòng, chống ma túy Công an Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ 5.124 đối tượng, 4.494 vụ, thu 882,3kg heroin; 453,15kg MTHH; 125 kg ma túy đá; 75,44kg thuốc phiện cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Là một trong 18 địa phương đầu tiên của cả nước cán đích thành công việc thu thập, làm sạch 100% dữ liệu dân cư; là 1 trong 8 địa phương hoàn thành 100% việc thu nhận hồ sơ CCCD cho số công dân đủ điều kiện trên địa bàn; 94% người tham gia BHYT được đồng bộ hóa số CCCD với dữ liệu BHYT; triển khai 25/25 dịch vụ thiết yếu trên Cổng dịch vụ công; tiếp nhận, giải quyết 65% hồ sơ trực tuyến, trong đó riêng thủ tục thuộc lĩnh vực cư trú, con dấu, hộ chiếu từ quý IV/2022 đến nay 100% thực hiện trên môi trường trực tuyến; công dân sử dụng ứng dụng VNeID thông báo lưu trú cho gần 30 nghìn lượt và cung cấp gần 400 lượt thông tin về ANTT... Là 1 trong 15 đơn vị được Bộ công an khen trong tiến trình thực hiện Đề án.

129 đồng chí Trưởng Công an các xã, phường, thị trấn và 120 điển hình tiên tiến được tôn vinh đã giao lưu, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong công tác đấu

tranh PCMT, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy ở ngoại biên; những thuận lợi, khó khăn và tiện ích trong quá trình triển khai Đề án 06 mang lại đối với Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh...

Ghi nhận những đóng góp và thành tích xuất sắc tại lễ tôn vinh 120 gương điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đã được tuyên dương và trao thưởng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đang tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy.

006. TRỊNH BÌNH/ Tư lệnh Quân khu kiểm tra các đơn vị tại Điện Biên// Quân Khu hai.- Số 1242.- Ngày 27/7/2023 - Tr.1+6

Ngày 20-7, tại tỉnh Điện Biên, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu cùng đoàn công tác tổ chức kiểm tra công tác quy hoạch doanh trại, xây dựng cơ bản tại Trung đoàn 741 (Bộ CHQS tỉnh Điện Biên); Sư đoàn 355; Kho K79 (Cục Kỹ thuật Quân khu) và khảo sát các vị trí xây dựng công trình chào mừng và phục vụ Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Qua kiểm tra thực tế, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác quy hoạch doanh trại và xây dựng cơ bản phải được quản lý chặt chẽ, bảo đảm chất lượng, thực hiện đúng yêu cầu thiết kế và tiến độ thi công khi đã được Quân khu phê duyệt. Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng doanh trại phải được thẩm định chặt chẽ, đúng quy định; quản lý, quy hoạch, vận dụng thiết kế phù hợp với quy mô, công năng sử dụng, bảo đảm tính an toàn cao để các công trình phục vụ an sinh xã hội của địa phương và đời sống bộ đội bảo đảm thiết thực và hiệu quả.

007. PHAN HƯƠNG/ THỰC HIỆN THẮNG LỢI CỦA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG: LLVT tỉnh Điện Biên học và làm theo Bác// Quân Khu hai.- Số 1240.- Ngày 13/7/2023 - Tr.3

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng những biện pháp đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì nghiêm việc tổ chức học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, hướng dẫn

cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên viết bản cam kết và xây dựng kế hoạch rèn luyện của cá nhân, cam kết thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với gắn với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới, phù hợp chức trách, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Mỗi người lựa chọn từ 1 – 2 việc làm cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao để thực hiện. Đây là một nội dung quan trọng được đưa vào kiểm điểm, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhận xét cán bộ hằng năm, nên đã tạo sự chuyển biến rõ nét của từng quân nhân trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân và thực hiện nhiệm vụ.

Minh chứng cho kết quả này chính là chất lượng hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự – quốc phòng địa phương được nâng lên. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều luôn ý thức được vinh dự, trách nhiệm, thực hành học Bác từ những việc làm cụ thể. Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên đã góp phần phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong LLVT tỉnh. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và thực hiện các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hay như các mô hình "Quân dân giúp nhau vượt khó", "Đội tuyên truyền xung kích", "Vì môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp" với vườn hoa đẹp, vườn rau sạch, hàng cây xanh... của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ ngày càng hoạt động thiết thực và hiệu quả, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần làm việc, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong LLVT tỉnh.

Thiếu tá Đặng Văn Kiều, Trưởng ban Dân vận, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: "Tôi không yên tâm khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ngày cố thêm một chút để công việc không bị ách tắc, tôi tự nhắc nhở mình "việc hôm nay chớ để ngày mai", làm đâu gọn đó, khi hoàn tất một việc dù nhỏ tôi đều vui và cảm thấy như được thúc đẩy nỗ lực hơn nữa". Còn đối với Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Ngọc, Nhân viên Nhà Văn hóa, Bộ CHQS tỉnh bộc bạch: "Tôi biết làm cơ khí nên khi tham gia sửa chữa, làm mới nhà "3 cứng" cho hộ nghèo, làm lớp học, nhà ở bán trú cho các điểm trường sẽ rất thuận lợi, không phải thuê thợ, giảm chi phí. Trong quá trình thi công, tôi hướng dẫn cho các đồng chí cùng làm; từ năm 2021 đến nay, chúng tôi đã hoàn thành hơn 200 ngôi nhà theo kế hoạch. Ánh mắt rạng rỡ trên khuôn mặt sạm nắng, đôi bàn tay ai nấy đều chai sần, chúng tôi biết, bằng tình cảm, trách nhiệm, chúng tôi luôn nỗ lực để giúp bà con yên tâm định cư, tập trung phát triển sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo, giúp các em học sinh được đến trường, đến lớp, với một tương lai tươi sáng hơn".

Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: "Nhờ việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới trong LLVT tỉnh đã tạo bước chuyển biến, tiến bộ trên nhiều lĩnh vực công tác. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo,

chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình đã xây dựng; tiếp tục nghiên cứu theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng những mô hình mới hiệu quả, có tính lan tỏa trong cộng đồng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập, làm theo gương Bác”.

008. TIẾN ĐẠT/ Thêm nguồn lực xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên// Đại đoàn kết.- Số 189.- Ngày 8/7/2023 - Tr.5

Ngày 7/7, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTU MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã tiếp nhận số tiền 594,94 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trao số tiền ủng hộ đến UBTU MTTQ Việt Nam, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên của Đoàn Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam từ chương trình Lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên với chủ đề “ Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã vận động cán bộ, công chức, giảng viên của Học viện quyên góp ngày lương để tham gia ủng hộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm khẳng định, việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và góp thêm nguồn lực sẻ chia với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Ông Hoàng Phúc Lâm mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình trong xã hội để chương trình trở thành phong trào rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng hướng về chăm lo cho người nghèo tỉnh Điện Biên.

Thay mặt Ban Thường trực UBTU MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã cùng chung tay quyên góp ngày lương, ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, mục tiêu của chương trình là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian 1 năm từ 7/5/2023 đến 7/5/2024 sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc, trong đó hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn, sau khi hỗ trợ đủ 5.000 căn cho tỉnh Điện Biên, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/1 căn nhà.

“Đến thời điểm này, UBTU MTTQ Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, tình cảm của người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc ủng hộ cho chương trình. Sự ủng hộ của cán bộ, công chức, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thể hiện tấm lòng cao đẹp cũng như tạo sức lan tỏa rộng rãi của chương trình đến với người dân”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cam kết, sau khi tiếp nhận, UBTT MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ nguồn lực về tỉnh Điện Biên, đảm bảo công khai, minh bạch để tiến hành khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong thời gian sớm nhất; đồng thời mong muốn trong thời gian tới Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận trong các hoạt động, quan tâm chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo.

009. ĐÀO DUY TUẤN/ Tỉnh Điện Biên truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại các tỉnh Bắc Lào// Quân Khu 2.- Số 1239.- Ngày 6/7/2023 - Tr.8

Tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại các tỉnh Bắc Lào trong các cuộc kháng chiến, do Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Cục Chính trị Quân khu 2 tìm kiếm, quy tập. Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ truy điệu, lễ an táng có Đại tá Khổng Đình Tám, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; lãnh đạo tỉnh Điện Biên; đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ Lào, Ban công tác đặc biệt và Hội người Việt Nam của 6 tỉnh Bắc Lào; đại biểu Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị.

Giai đoạn mùa khô 2022 – 2023, Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Cục Chính trị Quân khu 2 đã phối hợp với các cơ quan chức năng của 6 tỉnh Bắc Lào tìm được 10 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã hy sinh trong khi làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trong đó 4 hài cốt liệt sỹ có danh tính, 6 hài cốt chưa xác định được danh tính. Hài cốt các liệt sỹ xác định danh tính được tìm thấy tại Bản Sốp Hùn, huyện Mường Ngòai, Luông Pha Bông, hy sinh trong quá trình chiến đấu tiến công vào bản Nà Khon. Ban chỉ đạo 515 Quân khu tiến hành bàn giao 2 hài cốt liệt sỹ cho tỉnh Yên Bái và Sơn La, 8 hài cốt được bàn giao cho tỉnh Điện Biên tổ chức an táng tại nghĩa trang Tông Khao.

Đến viếng các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của hai nước Lào - Việt Nam có nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Điện Biên. Nhân dân hai nước Lào – Việt Nam có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày nay là có một phần đóng góp rất quan trọng của các liệt sỹ. Với tình cảm và trách nhiệm lớn lao, các chiến sỹ Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Cục Chính trị Quân khu 2 đã vượt qua bao gian khó, lội qua nhiều suối sâu, đèo cao, bới từng lùm cây ngọn cỏ để tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, phân tích, xác định danh tính làm cơ sở để báo cáo, đưa các liệt sỹ về đất mẹ Việt Nam.

Trong tiếng nhạc trầm hùng, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã không kìm được nước mắt khi được đón những người con ưu tú của quê hương sau bao năm xa cách nay được trở về lòng đất mẹ; được người thân, nhân dân chăm lo hương khói lâu dài.

010. NGUYỄN VŨ/ Huyện Mường Chà thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo// Quân khu hai.- Số 1240.- Ngày 13/7/2023 - Tr.2

Đoàn công tác Quân khu do Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã có nhiều giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chương trình, chính sách dân tộc cho đồng bào. Làm tốt công tác tiếp xúc, thăm hỏi, động viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào tôn giáo, dân tộc, chức sắc, chức việc. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện được thực hiện thống nhất, các điểm nhóm sinh hoạt có sự quản lý, hướng dẫn của chính quyền địa phương. Chủ động nắm tình hình, giải quyết những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo ngay từ cơ sở; quan tâm, chăm lo, bình đẳng trong công tác phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng đồng bào các dân tộc, trong đó có đồng bào tham gia sinh hoạt tôn giáo, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào dân tộc yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, củng cố được lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của huyện tiếp tục quan tâm tới công tác dân tộc, tôn giáo; các ngành và LLVT cần có sự phối hợp thường xuyên, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nhất là việc phát triển kinh tế – văn hóa xã hội ở địa bàn biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc. Nắm chắc các hoạt động của đồng bào tôn giáo, tuyên truyền, giáo dục xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc.

011. HOÀI THU/ Điện Biên: Chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng tại huyện Điện Biên Đông// Bảo vệ pháp luật.- Số 57.- Ngày 17/7/2023 - Tr.13

Tiến hành thanh tra về trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), việc chấp hành các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát hiện nhiều sai phạm.

Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện Điện Biên Đông và 8 đơn vị trực thuộc gồm: Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án các công trình huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Na Son, UBND thị trấn Điện Biên Đông. Qua thanh tra, nhiều tồn tại, sai phạm đã được phát hiện.

Cụ thể, trong thực hiện quy định về PCTNTC, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị chưa quy định trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc; chưa phân công cá nhân, bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu giải trình, công khai ngân sách có nội dung chưa đầy đủ, chưa bảo đảm về thời gian theo quy định. Một số

cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành Kế hoạch PCTNTC có nội dung chưa bảo đảm yêu cầu, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ SENS của cơ quan, đơn vị; một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ chế độ báo cáo về công tác PCTNTC.

Việc quản lý, điều hành ngân sách, chưa thực hiện nộp trả ngân sách cấp trên một số khoản chi đã hết nhiệm vụ chi, hết thời hạn giải ngân. Việc chấp hành các quy định trong sử dụng ngân sách tại các đơn vị dự toán đối với một số khoản chi thường đảm thủ tục xuyên còn chưa bảo đảm đúng với chế độ thanh toán, độ, chính sách của Nhà nước; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định một số nội dung chi. Trình tự, thủ tục thực hiện mua sắm tài sản công tại Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Giáo dục và Đào tạo còn một số nội dung chưa bảo đảm quy định.

Trong thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thông báo lịch tiếp công dân của UBND huyện ban hành chưa bảo đảm thời gian, hình thức công khai chưa bảo đảm theo quy định; kết thúc việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu chưa ban hành thông báo kết luận việc tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa mở sổ theo dõi, lập biên bản minh chứng tiếp công dân định kỳ.

Trong thực hiện các quy định về thanh tra, thời gian trong quyết định thanh tra có cuộc vượt thời gian thanh tra theo Chương trình thanh tra của năm được UBND huyện phê duyệt.

Trong thực hiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư còn một số tục thực hiện đầu tư còn một số nội dung chưa bảo đảm quy định. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, nghiệm thu, thanh toán tại một số dự án đầu tư xây dựng còn thiếu chặt chẽ, thiếu chính xác về khối lượng, xác định sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng dẫn đến sai tăng chi phí đầu tư xây dựng. Cụ thể, hồ sơ một số dự án, nhật ký khảo sát không có chữ ký của cán bộ giám sát, không có thông tin về ngày, tháng thực hiện khảo sát; chủ đầu tư chưa phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất; lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực. Nhà thầu thi công không trình Chủ đầu tư chấp thuận các nội dung liên quan - công tác quản lý thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng và Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021. Chưa thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, đối với dự án Sửa chữa, cải tạo nhà khách UBND huyện Điện Biên Đông.

Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số dự án còn thiếu chính xác về khối lượng, xác định sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng, giám sát, nghiệm thu, thanh toán các đơn vị liên quan không phát hiện các sai phạm. Giá trị sai phạm về kinh tế được phát hiện qua thanh tra là 747.279.436 đồng, trong đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng sai phạm 101.319.047 đồng; Phòng Giáo dục và Đào tạo sai phạm 42.310.599 đồng; Ban quản lý dự án các công trình huyện sai phạm 603.649.791 đồng.

Theo Kết luận thanh tra, chịu trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua thanh tra thuộc trách nhiệm của ông Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trực tiếp đối với các tồn tại, hạn chế trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ được giao. UBND huyện Điện Biên Đông tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế, sai phạm qua thanh tra để chấn chỉnh, khắc phục và tổng hợp báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh để theo dõi.

012. ĐỖ THÀNH TRUNG/ Người công có cuộc sống âm no nhờ giữ rừng// An ninh biên giới.- Số 27.- Ngày 9/7/2023 - Tr.14

Trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong gần 10 năm qua đã được các cấp, các ngành và người dân đặc biệt quan tâm. Trong đó, cộng đồng người dân tộc Công ở bản Lả Chà, xã Pa Tần là những hạt nhân tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, hơn 10 năm nay, bản Lả Chà không xảy ra tình trạng phá rừng, cháy rừng.

Trên địa bàn huyện Nậm Pồ, dân tộc Công chỉ có ở một bản duy nhất là bản Lả Chà, xã Pa Tần, với 82 hộ và hơn 400 nhân khẩu nhận quản lý, bảo vệ 1.713,82ha rừng. Thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Công tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013 - 2020, đời sống người dân tộc Công đã dần ổn định. Nếu như trước đây, bản Lả Chà còn dễ xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng làm nương, cuộc sống độc canh cây lúa nên phần lớn các hộ của bản Lả Chà đều là hộ nghèo, thì giờ đây, đời sống của đồng bào dân tộc Công nơi đây đã đổi thay, âm no từng ngày. Ông Lù Văn Hán, Trưởng bản Lả Chà cho biết: “Bản chúng tôi đã thành lập 4 đội tuần tra bảo vệ rừng, mỗi đội gồm 20 người, thực hiện tuần tra ít nhất 1 lần/tháng, mùa hanh khô thực hiện 2-3 lần/tháng. Theo quy ước, nếu ai chặt gỗ, phá rừng làm nương sẽ bị phạt tiền tùy theo mức độ; tiền phạt vi phạm về rừng sẽ được thu từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ngoài ra, lực lượng của bản cùng với cán bộ Kiểm lâm địa bàn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con dân bản phát nương, đốt nương đúng quy trình kỹ thuật; bố trí người túc trực không để lửa lây lan vào rừng... Nhờ làm tốt công tác bảo vệ rừng nên hơn chục năm nay, bản chưa phải xử lý trường hợp nào vi phạm quy định về bảo vệ rừng”.

Bản Lả Chà có diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng năm 2022 đạt 1.833,192ha, với số tiền được chi trả là gần 2 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, mỗi hộ dân của bản Lả Chà được chi trả khoảng 25 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Việc thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ, kịp thời làm cho bà con nhân dân trong bản phấn khởi, đời sống no ấm dần lên, nhà nào cũng sắm được ti vi, xe máy, thiết bị phục vụ cuộc sống. Hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giúp cho người dân có thêm thu nhập, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh việc quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng, bà con dân tộc Công còn tích cực khai hoang ruộng nước và trồng trọt các loại rau màu trên đất bãi ven suối Nậm Pồ, phát triển nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ lễ, Tết và sinh hoạt hằng ngày.

“Để cả bản cùng quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng thì điều quan trọng nhất là phải tạo được sự đồng thuận của người dân trong bản. Cả bản cùng đồng thuận bảo vệ rừng, không phá rừng và cũng không để ai xâm hại, không ai được tùy tiện vào rừng của cộng đồng bản Lả Chà khai thác lâm sản và nguồn lợi trong rừng khi chưa được phép. Đời sống của bà con đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, đầu tư, nên không có lý do gì để mình vi phạm pháp luật cả” - ông Hán cho biết thêm.

Từ thực tiễn cho thấy, nguyên nhân dẫn tới tình trạng phá rừng do người dân chưa có nhận thức đúng đắn về công tác quản lý, bảo vệ rừng, vẫn còn tập tục đốt rừng làm nương rẫy. Vì vậy, bản Lả Chà đã làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân trong bản hiểu về những lợi ích từ rừng mang lại, coi rừng là tài sản sinh lợi chung của cộng đồng, để người dân trong bản cùng có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, hưởng lợi từ chi trả dịch vụ môi trường rừng; vận động người dân trong bản mở rộng diện tích khai hoang ruộng nước; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện của địa phương.

Bước vào mùa hanh khô năm 2023 là thời điểm mà cán bộ, nhân dân bản Lả Chà nói riêng và nhân dân xã Pa Tần nói chung nâng mức cảnh báo cao độ để canh lửa, giữ bình yên cho những cánh rừng do cộng đồng bản, xã quản lý. Ông Poòng Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Pa Tần cho biết: “Pa Tần là xã có diện tích được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng lớn nhất huyện, với tổng diện tích là 9.292,610ha. Để nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, hàng năm, xã Pa Tần xây dựng kế hoạch, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các bản. Đồng thời, thành lập các tổ chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng các bản tổ chức tuần tra, kiểm soát, canh gác rừng, lập phương án, phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng mùa hanh khô”.

Ngoài ra, xã còn giám sát việc thực hiện quy ước bảo vệ rừng của các bản; tổ chức ký cam kết bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng giữa xã với bản và các hộ dân. Thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo kịp thời. Đến nay, diện tích rừng, tỷ lệ che phủ rừng của xã ngày một tăng. Hiện, xã có 11.973,93ha diện tích đất có rừng, tỷ lệ che phủ đạt 72,2%. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong công cuộc giữ rừng, nhưng những cách làm hiệu quả của bản Lả Chà đã và đang mang lại những tín hiệu tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng bào hiểu rằng, rừng là tài sản sinh lợi chung của cộng đồng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm chung của cộng đồng, vì cuộc sống của chúng ta hôm nay và tương lai.

013. Tố Tâm - Dương Yên/ Những nguồn sáng của Huổi Mí - Kì 1: Điện - Trường của Đảng// Người cao tuổi.- Số 138.- Ngày 13/7/2023 - Tr.12

Vượt qua đập thủy điện ngăn sông Nậm Mức cuốn cuộn dòng chảy, chúng tôi ấn tượng với những “cặp bài trùng” là cán bộ cơ sở, cô giáo điểm trường, đảng viên gắn kết đồng bào Khơ Mú dựng xây cuộc sống ấm no, xóa bỏ hủ tục. lạc hậu và vẫn nạn nghiện ma túy tràn lan... Đó là các đôi vợ chồng làm Bí thư chi bộ - Trường bản, làm chi hội trưởng Người cao tuổi - chi hội trưởng Phụ nữ ở một địa bàn xa xôi nhất của xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên...

Để dễ hình dung cho những ai chưa đến xã địa bàn có thể coi như “cái nôi” gây dựng các tổ chức cơ sở đảng mới nhất Tây Bắc. Vào cuối năm 2013 trên mốc giới của xã Hừa Ngài (Mường Chà), xã Huổi Mí được chia tách, khai sinh thành nơi “trung điểm nhất bách lộ”, nghĩa là từ xã Huổi Mí đi đến bất cứ xã, huyện, thị tiếp giáp nào cũng trên dưới 100km đường đèo dốc. Do địa bàn cách trở, cộng với nguồn vốn đầu tư hạn hẹp nên Trạm y tế, trụ sở Đảng ủy, UBND giờ vẫn “xã Huổi Mí khởi công từ năm 2014 tới giờ chưa hoàn thiện đồng bộ, nhiều hạng mục còn để mặc không sơn. Chỉ 3 ngôi trường gồm, nơi non, Tiểu học, THCS và hệ thống điện dây thì tươm tất, khang trang với những bồn hoa, khuôn viên tươi rói. Khi đặt câu hỏi có phần “so bì” là: Tại sao lại ưu tiên sớm cho giáo dục và điện nữa sao tôi nhận chung của thầy Lò Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ Trường THCS và ông Giàng A Sính, Chủ tịch Hội NCT, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Huổi Mí: “Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhà lúc ấy cân nhắc hợp, thống nhất đưa ra lí do rồi biểu quyết rằng: Nguồn vốn thấp mà cước vận chuyển vật “liệu lại quá cao nên không thể xây nổi các công trình cùng một lúc được! Muốn gì thì điện - trường vẫn phải làm trước vì đây là nơi hình thành tri thức, nâng cao đời sống dẫn trí cho cả một thế hệ hiện tại và tương lai, tạo nguồn phát triển đảng viên bổ sung cho các chi bộ thôn bản đang thiếu hụt nhân lực lãnh đạo, tổ chức xóa nghèo, đẩy lùi vẩn nạn nghiện ma túy... ở mức trầm trọng”.

Đảng ủy xã Huổi Mí lãnh đạo ưu tiên cho việc xây dựng các cơ sở giáo dục và điện lưới là sáng suốt rồi. Nhưng cuộc sống của thầy ngày ấy lại đầy vất vả, gian truân bởi chính sách chẳng có gì đặc biệt vì Huổi Mí không phải xã biên biên giới, huyện Mường Chà chẳng thuộc diện 30a. Trục quan nhất là dịp giữa năm 2014, chúng tôi vào bản Pa Ít có 37 hộ gia đình với 210 nhân khẩu đồng bào Khơ Mú. Vùng thâm sơn cùng cốc này do hiện diện hàng trăm mảnh đời nghiện ma túy bị mắc bọ bệnh HIV/AIDS mà nghèo xác xơ... nhưng sự nghiệp “trồng người” thì vẫn khởi sắc với 3 cô giáo trẻ có điểm trường ghép Mầm non - Tiểu học thật khang trang thay cho việc đầu tư xây Nhà văn hóa bản bè thế. Thấy chúng tôi ái ngại xen lẫn cảm phục khi nhìn chôn “an cư” chỉ là túp lều nhỏ lợp Fibro xi măng quây bạt dứa, cô Lò Thị Xuân- nữ đảng viên duy nhất ở đây vừa được trên chỉ định làm Bí thư chi bộ bản Pa Ít... ngập ngừng thổ lộ: “Dù sao thế này... em vẫn tự hào, an tâm phấn đấu hơn... anh chị ạ!”

Đó là trước kia. Còn hôm nay cả xã Huổi Mí và chúng tôi đều biết Chi bộ bản Pa Ít đã có tổng số 12 đảng viên, trong đó cô giáo Lò Thị Xuân không những vẫn giữ chức Bí thư chi bộ mà chồng cô là anh Khoàng Văn Thắng còn làm Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Pa Ít luôn. Lí do được đảng viên, dân bản tín nhiệm, chọn lựa bầu liên bốn nhiệm kì qua vì “cặp bài trùng” này là giáo viên dạy giỏi, gương mẫu, năng động, thường xuyên giúp đồng bào chuyển đổi nhiều loại cây, con giống mới cho năng suất vượt trội... Vợ chồng ông Quảng Văn Xương, Chi hội trưởng NCT và bà Khoàng Thị Tắc, Chi hội trưởng Phụ nữ bản Pa Ít tâm đắc: “Lương giáo viên, phụ cấp trách nhiệm Bí thư chi bộ, Trưởng bản thừa cho con ăn học mà vợ chồng Thắng - Xuân vẫn tranh thủ nai lưng ra nuôi cả bầy gia súc và canh tác gần 3 mẫu lúa nước cùng các loại rau quả đặc sản đếm không xuể... Hai người đều có trí làm giàu, khéo lãnh đạo, giỏi gieo cái chữ vào trẻ nhỏ, sống thuận hòa nên cả đảng viên trong Chi bộ và dân bản đã học theo suốt đây”.

Hiện tại bản Pa ít có 70 hộ với hơn 300 nhân khẩu là người Kơ Mú nuôi gần 400 con dê, 120 con bò và hàng vạn mét vuông ao hồ thả cá các loại. Ngoài 40ha lúa cao sản ra, dân bản còn trồng ngô 20 mẫu ngô, khoai, sắn làm thức ăn cho người và gia súc, gia cầm... Kinh tế phát triển, an ninh trật tự được giữ vững, xóa hết vấn nạn nghiện ma túy tràn lan nên hầu hết bà con bận giờ đã xây được nhà kiên cố, tỉ lệ trẻ em đi học đạt 100%, sắm đầy đủ phương tiện, máy móc phục vụ cuộc sống, sản xuất... Đây chính là thành quả lãnh đạo tập thể của đội ngũ đảng viên trong Chi bộ bản Pa Ít mà cặp đôi Bí thư, Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Thắng - Xuân phụ trách, điều hành, kiểm tra, giám sát, vận động suốt những năm vừa qua gần như từ con số 0... thành kì tích.

“Phấn đấu tốt, luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ của người giáo viên làm Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pa Ít và nhiều lần được cấp trên dự kiến bổ nhiệm chức danh lãnh bộ quản lí cấp trường, cấp xã nhưng vợ chồng nh đạo, Thắng - Xuân cứ muốn “dậm chân” tại chỗ mãi”, nghe đồng chí Mùa A Lù, Bí thư Đảng ủy xã Huổi Mí nhận xét, ví von như vậy, anh chị Thắng - Xuân nhìn nhau thổ lộ: “Được tổ chức quan tâm vợ chồng tôi cần phải phấn đấu nữa. Còn lí do vợ chồng tôi muốn ở đây mãi là vì số lượng đảng viên của Chi bộ bản hiện tại dư sức kiện toàn chi ủy, nhưng chất lượng đảng viên thì chưa đồng đều. Với lại vợ chồng tôi đang cùng các cặp đôi Kơ Mú trẻ trước kia từng nghiện ma túy thí điểm mô hình canh tác nắm linh chi, nuôi gà đen đặc sản thêm lúa, gói vụ thành thương phẩm để làm giàu và dạy các con của họ chăm ngoan, học giỏi hơn nữa... nên chẳng bao giờ muốn xa mảnh đất thân thương này”.

Điểm trường và bản Pa ít luôn đủ điện cho đồng bào Kơ Mú sử dụng thấp sáng, sản xuất, học tập... nên vợ chồng cô Xuân đêm đêm cứ cặm cụi chằm bài, chữa lỗi chính tả cho các trò, mở mạng internet kiếm tìm những phương thức canh nông đạt hiệu quả kinh tế cao để mỗi sớm mai gieo thêm từng con chữ thân thương vào lớp, đem ra phổ biến tới từng đảng viên và dân bản. Việc làm ấy quá đổi quen thuộc, quen thường xuyên, quen suốt cả chặng đường vợ chồng cô Xuân làm Bí thư chi bộ, Trưởng bản Pa ít mến yêu đó. Đúng thật, điện - trường của Đảng đã về với mảnh đất núi rừng xa xôi, cách trở này từ lâu rồi.

014. Tổ Tâm - Dương Yên/ Những nguồn sáng của Huổi Mí - Kì 2: Người Mông bỏ mây mù theo Đảng// Người cao tuổi.- Số 139.- Ngày 14/7/2023 - Tr.12

Gần 30 hộ gia đình, với hơn 100 nhân khẩu người Mông như những cánh én phiêu bạt trên các đỉnh mây mù, theo sự vận động của cấp ủy, chính quyền địa phương đã bồng bế nhau xuống vùng thấp mưu sinh; rồi trở thành dân bản Huổi Xuân, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên có tổ chức cơ sở, có đội ngũ cán bộ hướng dẫn cho cách thoát nghèo, có trường lớp để con trẻ học, có ánh điện văn minh. “Đất lành chim đậu” và chín lần “hạ sơn” đó đã mở cuộc đời họ sang một trang mới ...

Lần đầu vào bản Huổi Xuân cách đây 9 năm có lẽ, chúng tôi phải mất cả buổi gồng mình điều khiển xe máy vượt quãng đường 25 km toàn ổ gà, sóng trâu luội chuội... Lần thứ hai, rồi lần thứ ba này, chúng tôi được ngồi ô tô ngắm cảnh 40 phút là tới nơi.

Tuy là mùa Hạ, nhưng những vạt chuối trĩu buồng nơi đây vẫn có hơi nước đọng lại thành hạt li ti trên từng khóm lá rồi thân nhiên rơi đều tựa như nhịp thở của chiếc đồng hồ treo giữa hiên nhà ông Thào Seo Sùng, Chi hội trưởng Chi hội NCT bản Huổi Xuân. Sau khi cầm cây khèn ngược hướng theo đỉnh mây mù, ông Sùng tĩnh tâm thổi trọn bài “Người Mèo ơn Đảng”, mới quay lại thủ thủ với chúng tôi: “Gia đình mình và những hộ người Mông trước kia từng sống ẩn dật trên các dãy núi cao, u mê thuốc phiện và sinh hoạt tà đạo của chủ. Chẳng bù cho bây giờ, nhờ vào chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ; nhờ vào cán bộ, lãnh đạo cơ sở tốt mà người Mông mình giống như có nước uống khi khát, như có cơm ăn lúc đói, như có tiếng khèn trong thời khắc cái bụng mang tâm trạng... thì cái đầu sẽ chăm nghĩ, cái tay chịu khó sản xuất, không phiêu bạt cà kê say rượu, không nghe kẻ xấu xúi giục bậy bạ... ”.

Giữ chức Bí thư Chi bộ bản Huổi Xuân đã 3 nhiệm kì, ông Thào A Cửa luôn được các đảng viên trong chi bộ tín nhiệm, dân bản tin yêu. Chỉ tay ra phía trục đường từ Nhà văn hóa bản xuống chợ phiên, ông Thào A Cửa so sánh hình ảnh cuộc sống người Mông hiện tại và trước kia với chúng tôi: “Từ trung tâm bản xuống chợ phiên bây giờ quán xá phục vụ đủ thứ hàng thiết yếu; hầu như chủ hộ gia đình nào cũng sắm loa đài, ti vi thông minh để hẹn nhau tập nhảy dân vũ, múa khèn... khi rảnh đấy. Bà con học theo các đảng viên nuôi lợn, thả cá, trồng ngô nương, canh tác chuối nhiều muốn bán thì có ngay ô tô thương lái đến tận nơi, tiện và khỏe lắm nên các ông bố, anh chồng xuống chợ bây giờ chỉ việc sắm sửa, bán mua nông cụ, vải vóc,... là về đỡ đần vợ con việc nhà thôi. Chẳng bù cho những ngày đầu nhập lại bản mỗi bận đi chợ là họ “không say không vui”, gặp nhau thì cứ phải lấy hàng lít rượu “đổ” vào dạ dày làm “thước đo” tình cảm ngất ngây rồi mới chịu giã bạn ra về, tiện đâu nằm ngủ đó để mặc cho vợ ngồi canh ô che nắng cả buổi”.

Tuy phụ cấp trách nhiệm chưa được 3 triệu đồng/tháng, nhưng anh Vừ A Di, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Huổi Xuân vẫn sắm xe máy còn tay trị giá bằng cả hai cặp trâu mộng, để đều đặn mang chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước từ trung tâm xã Huổi Mí về với dân bản. Còn chuyện làm gương thì Trưởng bản Di lấy chính căn phòng khách lát gạch men bóng loáng của gia đình mình làm lớp “xóa mù” do vợ Trưởng bản dạy vào hai buổi tối cuối tuần cho các ông bố, bà mẹ người Mông không biết chữ, nói được ít tiếng phổ thông từ cuối năm 2021 tới nay. Cái lí lẽ và địa điểm thuyết phục này là một trong những phương thức, điều kiện cần để Trưởng bản Di thực hiện thắng lợi cuộc “khoan thai” sức dân đoàn kết chặn đứng tà đạo Bà Cô Dợ xâm cư, hiến đất mở rộng đường vào điểm trường Tiểu học - Mầm non Huổi Xuân. “Dân bản cứ phải nhìn rõ, phải nghe rõ thì mới tin thực hiện theo. Mình là đảng viên, là cán bộ cơ sở nêu gương vì thế”, Trưởng bản Vừ A Di nói với chúng tôi như vậy.

Có thể là ý nghĩ chủ quan, nhưng ở đây chúng tôi không thấy hệ thống loa truyền thanh gắn trên cột điện nên sớm chiều đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ bản Huổi Xuân bằng uy tín, trách nhiệm của mình cứ làm gương chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước để dân bản soi vào thực hiện, học theo... chẳng phải hô hào khẩu hiệu, ra rả những văn bản hành chính... kiểu lời nói gió bay. Họ đều giản dị vậy thôi mà hiệu quả thực chất về đời sống, an

ninh trật tự, văn hóa tinh thần của dân bản Huổi Xuân đã được xếp vào mức tốt nhất địa bàn.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Giàng A Sênh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Huổi Mí nhận xét: “Chi bộ bản Huổi Xuân mạnh là do đã bồi dưỡng, kết nạp được đội ngũ cán bộ phụ trách các đoàn thể... thành lực lượng đảng viên nòng cốt như ông Thào Seo Sùng (79 tuổi), Chi hội trưởng NCT bản vẫn tham gia sinh hoạt đều đặn. Đảng viên Giàng A Thao tuổi 49, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Các đảng viên Sùng Thị Dĩa, Thào Văn Ba, Giàng A Phủ làm Bí thư chi đoàn, Trưởng hội Phụ nữ, Công an viên đều từ 22 - 30 tuổi. Tuy khoảng cách thế hệ, song trong cuộc họp ra nghị quyết lãnh đạo thường kì nào cũng như khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ hằng ngày thì họ luôn cùng chung những mong muốn tốt lành cho 70 hộ gia đình, với hơn 300 dân bản”.

Chỉ nhìn qua chúng tôi cũng thấy các chân núi, bờ suối nơi đây hôm nay đã đông vui, thanh bình, trù phú hơn trước rất nhiều. Từng vạt rừng hỗn giao, bao thung lũng hoang biệt ngày nào bây giờ được đồng bào Mông hô “biên” thành nương ngô, ruộng lúa nước, đôi chuôi tiêu tốt tươi, hồ ao sâu rộng thả nhiều lúa cá tăng đàn bơi lội... theo khuôn mẫu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ bản Huổi Xuân kiến tạo. Để rồi những lúc nông nhàn như thế này họ có thể thảnh thơi ngơi tay cuốc, tay rựa sắc bén mà nấn nót từng phím khèn Mông vọng vang trong không gian kể về sự cơ cực của những kiếp người từng sống phiêu bạt, mãi miết đuổi chim, tìm thú khắp các đỉnh non cao vời vợi; khèn cảm động vì những chính sách định canh định cư của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào; khèn réo rắt gieo hi vọng về cuộc sống ấm no bền vững cho muôn đời sau.

015. ĐỒ THÀNH TRUNG/ Sức sống mới ở Sam Lang// An ninh biên giới.- Số 27.- Ngày 9/7/2023 - Tr.17

Bản Sam Lang, xã biên giới Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên từng là một nơi xa xôi, cách trở không có đường, không có điện, không có cầu treo. Nhưng nhờ được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Sam Lang hôm nay đã thay da đổi thịt, đem đến một cuộc sống mới cho đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Sam Lang trong ký ức

Trước tháng 5/2014, mặc dù chỉ cách trung tâm xã Nà Hỳ hơn chục cây số, nhưng bản Sam Lang như một thế giới tách biệt. Mùa khô thì dân bản còn năng xuống chợ xã để mua sắm, buôn bán, Mùa mưa đến thì bản bị cô lập, bởi con đường dân sinh vào bản có nhiều đoạn đã bị con suối dâng lên ngập hết đường. Nghĩ lại hồi còn khó khăn, vất vả vì đường giao thông đi lại, anh Vàng A Khoa, Trưởng bản Sam Lang kể: “9 năm trước đây, khi đó, tôi đang làm công an viên ở bản, đường đi lại khó khăn, vất vả lắm, trời nắng, đường khô ráo còn đi xe máy ra xã được, chứ trời mưa, mùa lũ về thì đi bộ còn nhanh hơn đi xe máy”.

Cũng bởi những khó khăn như thế mà dân bản chỉ quanh năm quanh quẩn bên nương rẫy, ít khi ra bên ngoài giao lưu, mở mang kiến thức. Vào mỗi dịp đầu năm học, thời điểm cuối mùa mưa lũ, các thầy cô giáo phải chui vào túi bóng vượt suối đê

đến từng nhà vận động học sinh ra lớp chuẩn bị cho một năm học mới. Sam Lang lúc bấy giờ đường không có, điện không có, cầu treo vượt suối cũng không có, còn điếm trường thì hết sức tạm bợ bằng “tranh tre nửa lá”. Và dân bản thì 100% là hộ nghèo, đời sống phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy.

Nhiều chương trình, dự án đầu tư cho Sam Lang

Sự thay đổi đầu tiên ở bản Sam Lang chính là cây cầu treo qua suối. Từ cây cầu này đã đưa đồng bào dân tộc Mông nơi đây gần hơn với trung tâm xã Nà Hỳ. Đồng thời, chấm dứt những âu lo phải vượt suối vào mùa mưa lũ. Tiếp sau dự án cầu treo vào bản Sam Lang, Bộ Chỉ huy BDBP Điện Biên đã đầu tư ngầm tràn và xây dựng con đường vào bản (thuộc dự án đường ra biên giới) để góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh ở xã biên giới Nà Hỳ. Đường rộng hơn 3m, mặt đường cấp phối tự nhiên và hệ thống 4 ngầm tràn qua suối đã rút ngắn khoảng cách giữa 2 bản Sam Lang, Lai Khoang với trung tâm xã Nà Hỳ.

Con đường mới mở đã tiếp thêm động lực cho người dân nơi đây phát triển kinh tế gia đình. Hộ gia đình ông Giàng A Vàng là một trong những hộ có diện tích ao cá nhiều nhất bản, ông Vàng chia sẻ: “Trước đây, đường sá đi lại khó khăn, nhà mình có nhiều ao thật nhưng cũng thả ít cá, chủ yếu để gia đình ăn thôi. Bây giờ, giao thông thuận tiện đi lại như thế này, mình sẽ nuôi nhiều cá, gia đình có thể đem ra chợ Nà Hỳ để bán tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, không phải lên rừng làm nương rẫy”.

Những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, dòng điện lưới quốc gia đã được kéo về đến bản Sam Lang, thắp sáng niềm tin cho bản Mông. Hộ gia đình anh Giàng A Pao B phấn khởi sắm ngay 2 cái tủ lạnh, cùng nhiều đồ điện gia dụng để phục vụ cho buôn bán hàng tạp hóa và sinh hoạt. Vui hơn cả cậu con trai Giàng A Pao B, ông Giàng A Lòng phấn khởi nói: “Có điện rồi, con trai mình đầu tư mua tủ lạnh, mua quạt, mua nồi cơm điện và ti vi, cuộc sống thấy sướng hơn trước nhiều. Cả một đời khó khăn, vất vả, bây giờ mới biết có điện, sướng thật đấy. Nấu cơm cũng nhanh hơn, nắng nóng thì bật quạt, mình chỉ việc làm ăn kiếm thêm nhiều tiền thôi. Hai cái tủ lạnh này, con trai mình mua về để bán nước giải khát và kem đấy”.

Và Sam Lang đổi mới

Cùng chung niềm vui với dân bản, các cô giáo dạy ở điếm trường Sam Lang và Lai Khoang như được tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho chặng đường gieo cái chữ ở bản. n. và câu chuyện về cô giáo Minh, các thầy, cô giáo khác và các em học sinh ở Sam Lang 9 năm về trước phải chui vào túi nilon để vượt suối lên bản dạy và học chữ đã trở thành câu chuyện kể truyền nghị lực giữa các thầy, cô giáo luân phiên “cắm bản”. Sam Lang hôm nay đã mang một diện mạo mới khang trang, sạch đẹp, với đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu: Điện, đường, điếm trường học, công trình nước sạch. Và trên 100 hộ gia đình trong bản, 100% người dân tộc Mông, với 475 nhân khẩu đã nhận thức được cần phải vươn lên thoát khỏi đói nghèo, thoát khỏi những tập tục lạc hậu. Minh chứng cho điều này, anh Khoa cho biết: “Trong bản mình bây giờ tổ chức đám cưới 1 ngày là xong thôi, không ăn uống 3, 4 ngày như trước nữa. Đám ma thì không để quá 24 giờ. Nhiều nhà trong bản làm nhà ra gần đường rồi, có nhà sẽ buôn bán thóc đầy, chủ trước kia dân bản toàn phải chở ra xã Nà Hỳ để bán. Ở trong bản cũng quy định, cấm chặt phá rừng làm nương rẫy, chỉ làm lại những mảnh nương cũ thôi”.

Để chứng minh cho lời nói của mình, anh Khoa giục chúng tôi đến nhà anh Giàng A Páo "chiêm ngưỡng" gần 100 bao thóc, ngô, sản chất đầy trong nhà và cả ngoài sân. Không chỉ đủ lương thực cho 5 nhân khẩu, nhà anh Páo còn dư để chăn nuôi, rồi cả để bán nữa. Được biết, anh Páo là một trong rất nhiều người của bản, biết tìm tòi, học hỏi để thoát nghèo. Trước đây, gia đình anh cũng như các hộ khác, làm lụng vất vả và quanh năm, nhưng chỉ đủ ăn. Nguyên nhân là do chưa biết chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chưa bỏ các tập tục, tư duy cũ trong sản xuất. Giờ thì khác, với hơn tha nương, anh thu hoạch hơn bao ngô, bao thóc. Trong niềm vui được mùa, anh Páo chia sẻ: “May mắn là bà con bản mình nghe theo cán bộ xã, cán bộ huyện hướng dẫn đúng thời điểm, chọn những loại giống tốt nên mới được mùa. Bản mình ai cũng vui. Giờ chẳng lo đói nữa. Không chỉ thế, đầu năm nay, gia đình mình cũng đầu tư mua một cặp bò về nuôi. Hiện, bò rất khỏe mạnh, đầu năm sau, bò nhà mình sẽ có lứa bê đầu tiên”.

Không đến hết các gia đình trong bản Sam Lang, nhưng qua Trưởng bản Vàng A Khoa, chúng tôi đã hiểu, đổi thay lớn nhất đối với 100% đồng bào Mông ở Sam Lang đó là nhận thức về mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Nhân dân đang dần bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, chuyển sang cách làm mới, Chính vì thế, hơn một năm trở lại đây, năng suất lúa trung bình đạt khoảng 18 tạ/ha, ngô đạt gần 4 tấn/ha. Người dân Sam Lang đã và đang thay đổi nhận thức, thay đổi phương pháp canh tác và áp dụng những dự định phát triển kinh tế mới. Con đường mới và dòng điện quốc gia sẽ giúp cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc Mông nơi đây giảm bớt đi những vất vả, gian nan.

016. Trần Kiên/ Tỉnh Điện Biên kiểm soát tốt khiếu nại, tố cáo// Thanh tra.- Số 27.- Ngày 6/7/2023 - Tr.8

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình tiếp công dân (TCD), khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt TCD và số đơn tiếp nhận đều giảm. Toàn tỉnh đã giải quyết xong 78% số đơn KNTC thuộc thẩm quyền.

KNTC phát sinh chủ yếu trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Điện Biên đã tiếp công dân 510 lượt, với 738 người, số lượt TCD giảm 17,5%, có 5 đoàn đồng người, với 123 người; tiếp nhận 82 đơn.

Nhìn chung tình hình KNTC có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết giảm; không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm, không có đoàn đồng người.

Các vụ việc KNTC phát sinh chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai xảy ra chủ yếu trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, nơi đang triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh Điện Biên và một số dự án của các nhà đầu tư.

Ngoài các vụ việc mới phát sinh vẫn còn một số vụ việc đã được các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhưng công dân chưa đồng thuận, vẫn tiếp tục gửi đơn đi nhiều nơi.

Tỉnh Điện Biên nhận định do việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn chưa chặt chẽ, đơn giá bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước thấp hơn thực tế ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị thu hồi đất dẫn đến phát sinh KNTC.

Bên cạnh đó do nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Một số vụ việc đã được các cơ quan giải quyết thấu tình, đạt lý nhưng người dân vẫn tiếp tục có đơn KNTC.

Ngoài ra, chính sách, pháp luật về đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân, dẫn đến phát sinh KNTC.

Mặt khác do số lượng đơn thư phát sinh trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên lớn, trong khi đó lực lượng tham mưu giải quyết đơn thư còn thiếu, do đó một số vụ việc giải quyết chưa kịp thời.

Dự báo KNTC gia tăng

6 tháng đầu năm, các cơ quan của tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận 855 đơn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã xử lý 855 đơn/855 đơn tiếp nhận (đạt 100%), với 708 đơn và 708 vụ việc đủ điều kiện xử lý.

Qua phân loại và xử lý đơn, có 464 đơn thuộc thẩm quyền. Tổng số đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết là 28 đơn/28 vụ việc, đã giải quyết 19/28 vụ việc, đạt 67,9%. Tổng số đơn TC thuộc thẩm quyền giải quyết là 13 đơn/13 vụ việc, đã giải quyết 13/13 vụ việc, đạt 100%.

Thời gian qua, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện công tác TCD, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết KNTC, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo đánh giá thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo rà soát các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn. Tổ chức TCD, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC, nhất là các vụ phức tạp, kéo dài.

Các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện công tác TCD, nhất là trong việc tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh TCD theo quy định.

Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn KNTC của công dân đã đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành Luật TCD, Luật KN, Luật TC được tăng cường.

Tuy nhiên, thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện một số dự án trọng điểm đang triển khai và một số dự án do các nhà đầu tư thực hiện... nên dự báo tình hình đơn thư KNTC của công dân sẽ tiếp tục tăng cao; số người đến trụ sở TCD cũng sẽ có chiều hướng gia tăng./.

017. Gia Hải - Trung Thứ/ Trường nội trú tỉnh Điện Biên: Một số tồn tại trong quản lý sử dụng kinh phí// Pháp luật Việt Nam.- Số 202.- Ngày 21/7/2023 - Tr.20

Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 395/KL-TTr về trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên.

Đơn vị trên là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GD&ĐT, được thành lập nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đối tượng là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh thuộc gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế, xã hội, khu vực miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Qua thanh tra trong quản lý, sử dụng ngân sách phát hiện, năm 2019 và 2020, Trường đã không thực hiện hạch toán các khoản tạm thu vào tài khoản; chưa mở Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Việc sử dụng ngân sách của Trường còn một số nội dung tồn tại, hạn chế như: Thanh toán phụ cấp ưu đãi cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm sai quy định Nghị định 61/2006/NĐ-CP, tổng số tiền hơn 359 triệu đồng; Thanh toán phụ cấp thâm niên nghề giáo cho nhân viên thiết bị, thí nghiệm sai quy định.

Trước những tồn tại, thiếu sót trên, Thanh tra tỉnh đề nghị thu hồi số tiền chi sai quy định 444.010.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh.

018. LÊ LAN/ Nhiều sai phạm về tài chính tại Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên// Nhân dân.- Số 24738.- Ngày 29/7/2023 - Tr.7

Thời gian qua, dù thường xuyên được Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên giám sát, nhắc nhở thực hiện nghiêm các quy định về lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức cán bộ, tài chính; đồng thời được chỉ rõ các sai phạm trong quản lý tài chính công đoàn và yêu cầu nghiêm túc khắc phục, rút kinh nghiệm, nhưng việc khắc phục sai phạm tại Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên rất chậm. Thậm chí có sai phạm về quản lý tài chính công đoàn khi chưa được khắc phục hoàn toàn, thì đơn vị này lại tiếp tục tái phạm.

Đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã tiến hành giám sát tại Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên về việc thực hiện các quy định.

Hàng chục sai phạm về tài chính

Kết thúc giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành thông báo gửi Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nêu rõ các khuyết điểm, hạn chế. Thông báo nêu: Từ ngày 1/1/2017 đến ngày 21/12/2020, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã không lãnh đạo công tác quản lý tài chính, khiến Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, thực hiện quản lý tài chính công đoàn không đúng quy định. Với khẳng định này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên dẫn chứng chi tiết tại 11 đầu mục, cụ thể

nếu: Không công khai dự toán và quyết toán tài chính công đoàn trước Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh theo quy định tại điểm a, khoản 1, Mục I Hướng dẫn số 460-HD/TLĐ ngày 17/4/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Chậm cấp kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở, do vậy, ngày 31/12/2020 còn nợ kinh phí của công đoàn cơ sở hơn 2,481 tỷ đồng. Bốn năm liên tiếp (2017, 2018, 2019, 2020) LĐLĐ tỉnh Điện Biên không nộp 753.991.096 đồng là số tiền đã thu của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về Tổng LĐLĐ Việt Nam theo Nghị quyết số 9c/NQ-BCH, ngày 18/10/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan LĐLĐ tỉnh và công trình Nhà văn hóa Công nhân khu vực Đồi Cao (thị xã Mường Lay) không đúng thiết kế, không đúng quy định. Tại dự án sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã thanh toán vượt 200 triệu đồng so với giá trị quyết toán A-B cho nhà thầu xây lắp. Năm 2018, LĐLĐ tỉnh Điện Biên sử dụng 600 triệu đồng từ nguồn quản lý dự án để thanh toán tiền xây lắp, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan LĐLĐ tỉnh là không đúng theo Quyết định 1160/QĐ-TLĐ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Thanh toán các khoản chi sửa chữa tài sản, công tác phí, tổ chức hội nghị, hội thao, tiếp khách chưa tiết kiệm, không đúng chế độ, vượt định mức...

Đáng chú ý, trong 11 đầu mục mà LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã thực hiện không đúng quy định về quản lý dự án, tài chính công đoàn thì có việc cùng một dự án sửa chữa trụ sở làm việc LĐLĐ tỉnh lại có tới hai bộ hồ sơ Quyết toán A-B cùng số 04/QT do LĐLĐ tỉnh Điện Biên lập để thanh quyết toán phần xây lắp cho nhà thầu. Trong đó, một bộ hồ sơ ghi ngày 28/4/2018 do đồng chí Hoàng Ngọc Vinh (tại thời điểm đó đồng chí Hoàng Ngọc Vinh là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - PV) ký, có giá trị 2.672.895.949 đồng; một bộ hồ sơ không ghi ngày mà chỉ ghi tháng và năm (tháng 4/2018) do đồng chí Lê Thanh Hà (thời điểm đó là Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên - PV) ký, với giá trị thanh quyết toán phần xây lắp là 2.324.000.000 đồng. Sau đó, nhà thầu xây lắp xuất một hóa đơn giá trị gia tăng cho LĐLĐ tỉnh Điện Biên giá trị 2.324.000.000 đồng, nhưng không hiểu sao LĐLĐ tỉnh Điện Biên lại thanh toán cho nhà thầu xây lắp 2.872.896.000 đồng...?

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã yêu cầu Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên đối với Đảng đoàn, các Ủy viên Đảng đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên cũng yêu cầu Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh phải tập trung lãnh đạo LĐLĐ tỉnh chỉ đạo khắc phục ngay công tác quản lý tài chính công đoàn, bằng việc xây dựng, ban hành quy định phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa LĐLĐ tỉnh với công đoàn trực thuộc; sửa đổi, bổ sung quyết định phân cấp nguồn thu cho công đoàn cấp dưới theo quy định tại khoản 4, Điều 19 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ. Với các khoản chi sai, chậm cấp, chậm nộp (hơn 4,25 tỷ đồng) mà LĐLĐ tỉnh đã thực hiện, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu phải nộp đủ, cấp đủ và thu hồi đúng quy định.

Với cá nhân ông Lê Thanh Hà, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 và Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2018-2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về những hạn chế, khuyết điểm theo đúng chức trách

nhiệm vụ được giao; đồng thời phải tập trung chỉ đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục.

Khắc phục chưa xong lại... tiếp tục sai phạm

Sau hơn một năm kể từ ngày Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên có thông báo yêu cầu khắc phục những bất cập tồn tại nêu trên, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Điện Biên, ông Lê Thanh Hà, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và một số cá nhân đã kiểm điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Song khi những hạn chế, khuyết điểm chưa được khắc phục triệt để, thì đầu năm 2023 lại tiếp tục có đơn tố cáo ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cùng một số cá nhân ở LĐLĐ tỉnh sai phạm liên quan đến quản lý tài chính công đoàn. Theo nội dung đơn, ông Lê Thanh Hà và một số cá nhân ở LĐLĐ tỉnh bị tố cáo đã thực hiện hành vi nâng khống số lượng khách cùng với số ngày ăn, nghỉ, hội họp của khách để rút tiền ngân sách công đoàn năm 2022 khoảng 1,5 tỷ đồng; sử dụng kinh phí do Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp để tổ chức chợ Tết công đoàn năm 2023 không đúng quy định; quyết định trích nguồn tài chính của LĐLĐ tỉnh để trả nợ gốc và lãi vay cho ông Phạm Xuân Trường theo Hợp đồng tín dụng số 89A/HĐTD trái quy định; chi 70 triệu đồng thuê luật sư cho ông Hoàng Ngọc Vinh (nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh) theo vụ kiện của ông Tịnh không đúng quy định...

Ngay khi tiếp nhận nội dung đơn tố cáo ông Lê Thanh Hà cùng một số cá nhân, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 22/3/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy Điện Biên đã xây dựng kế hoạch nắm tình hình nội bộ liên quan đơn tố cáo tại LĐLĐ tỉnh. Sau khi trao đổi, làm việc với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh và một số cá nhân liên quan, Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ rõ: Trong số năm nội dung tố cáo ông Lê Thanh Hà và một số cá nhân sai phạm về tài chính thì ba nội dung tố cáo có cơ sở; một nội dung chưa đủ điều kiện kiểm tra chi tiết hóa đơn chứng từ nên không đủ cơ sở xác định dấu hiệu sai phạm; một nội dung tố cáo sai.

Cụ thể, ba nội dung tố cáo có cơ sở gồm: Trích 100 triệu đồng trong nguồn kinh phí phân bổ về các LĐLĐ cấp huyện và các công đoàn cơ sở để mua quà trị giá 200.000 đồng/suất là không đúng chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam tại mục 2 Phần 4 Kế hoạch số 266/KH-TLĐ ngày 26/10/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Với việc LĐLĐ tỉnh trích 13.555.411 đồng từ nguồn tài chính công đoàn để trả gốc và lãi theo Hợp đồng tín dụng 89A/HĐTD (trong đó gốc 10 triệu đồng; lãi 3.555.411 đồng) cho ông Phạm Xuân Trường khi ông Trường đã có quyết định nghỉ việc, không còn là đoàn viên, người lao động của LĐLĐ tỉnh là chưa bảo đảm quy định.

Tương tự, với việc LĐLĐ tỉnh trích 77 triệu đồng (gồm cả 7 triệu đồng thuế giá trị gia tăng) từ nguồn chi khác của tài chính công đoàn để thuê luật sư bảo vệ cho LĐLĐ tỉnh là không đúng đối tượng.

Trao đổi với chúng tôi về các nội dung trên vào sáng 30/5/2023, ông Lê Thanh Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên liên tục khẳng định nội dung tố cáo hoàn toàn sai, không có căn cứ. Vậy nhưng ngược với khẳng định "không sai gì" của ông Hà, thì ngày 22/6/2023 bà Lâu Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ký Quyết định 514/QĐ-LĐLĐ thu hồi Quyết định 290/QĐ-LĐLĐ ngày 21/12/2022 của LĐLĐ tỉnh về việc trả gốc, lãi nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm của ông Phạm Xuân Trường; lý do thu hồi Quyết định 290 được nêu cụ thể là do trái quy định. Cũng tại Quyết định 514 do bà Lâu Thị Thanh Hương ký còn có nội dung truy thu số tiền 13.555.411 đồng từ các cá nhân đã tham gia thống nhất ban hành Quyết định 290/QĐ-LĐLĐ. Rất khẩn trương, Quyết định 514 được thực hiện với tổng số tám cá nhân nộp lại tiền. Người đầu tiên trong danh sách nộp tiền cũng là người đã nộp nhiều nhất (5 triệu đồng) để khắc phục Quyết định 290 do chi sai là ông Lê Thanh Hà - người mà trước đó không lâu đã dứt khoát khẳng định: "Chúng tôi không sai, không thể sai được, chỉ là do một số đối tượng cố tình phá rối, xuyên tạc"..."!

Sau sự việc nêu trên, rất nhiều cán bộ, công chức LĐLĐ tỉnh rất bức xúc trước thái độ và cách làm bất chấp quy định của ông Lê Thanh Hà. Bởi chiều theo quy định pháp luật và các quy định quản lý tài chính công đoàn thì ngoài yêu cầu khắc phục cần phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, nhất là người đứng đầu một cơ quan từng phải kiểm điểm vì để xảy ra nhiều sai phạm, hạn chế về tài chính...

019. BẢO NGUYỄN/ Vạch trần thủ đoạn tội phạm mua bán người ở các tỉnh Tây Bắc// Lao động.- Số 156.- Ngày 8/7/2023 - Tr.1+7

Cuộc sống lam lũ đã khiến không ít thiếu nữ người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc bị dụ dỗ, lừa gạt vào đường dây mua bán người. Trước khi tự trốn thoát hoặc được giải cứu, họ đã trải qua những ngày tháng cơ cực, đọa đày thân xác.

Đằng sau tuyển dụng “việc nhẹ lương cao”

Đã hơn hai tháng về với gia đình, nhưng em Q.T.O (17 tuổi, dân tộc Thái, ở xã Muối Nội, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vẫn chưa hết sợ hãi vì bị lừa bán sang Trung Quốc.

Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, O đã bị đối tượng quen trên mạng xã hội rủ làm việc bên Trung Quốc với lời hứa sẽ được trả mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Khi đến Lào Cai, đối tượng bên Trung Quốc được bắt mỗi từ trước chờ sẵn, chở O qua đò vượt qua sông sang Hà Khẩu, rồi vào sâu trong nội địa nước bạn.

Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Bơ vợ nơi xứ người, tiếng không biết nên O bị bóc lột sức lao động, không dám chống cự. May mắn, em được một người chủ tốt bụng giúp trốn trở về Việt Nam.

Hay như trường hợp em S.A.M (19 tuổi, dân tộc Mông ở xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu). Sau khi thấy thông tin tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” trên Facebook, em liên hệ. Thế nhưng sau đó là những chuỗi ngày đau khổ khi em bị đưa ra nước ngoài bán làm vợ cho người đàn ông dị tật. Sau khi bỏ trốn em tiếp tục bị nhóm người xấu bắt được, bán vào ổ mại dâm. Sau khi được lực lượng chức năng hai nước phối hợp giải cứu, S.A.M đã đến cơ quan công an tố cáo kẻ bán mình sang biên giới với giá 90 triệu đồng.

Không may mắn như hai trường hợp trên, chị Q.T.T (dân tộc Mông, ở xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) vẫn ngày ngày ngóng tin em gái là Q.T.L.

Cha mẹ mất sớm, nhà nghèo, L nói là theo người quen đi làm ăn xa từ năm 2020. Từ đó đến nay, chỉ duy nhất một lần L gọi điện về từ số điện thoại của Trung Quốc nói rằng bị ép làm vợ cho một người đàn ông hơn em mấy chục tuổi, giờ em đã có thai.

Tán tỉnh, yêu đương để... bán qua biên giới

Theo chân cán bộ Công an huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đến các thôn bản ở xã Bản Phố chúng tôi giật mình khi xem số liệu về những người phụ nữ, cô gái trẻ tuổi bị mất tích, nghi bị rơi vào đường dây mua bán người, môi giới mại dâm. Có năm mất tích đến 23 người, chủ yếu độ tuổi từ 14 đến 18.

Theo Công an huyện Bắc Hà, qua điều tra các vụ mua bán người ở trên địa bàn thì thủ đoạn ban đầu là đối tượng làm quen, tán tỉnh yêu đương, cung cấp vật chất như điện thoại, quần áo đẹp rồi các vật chất khác cho người bị hại để tạo lòng tin. Sau đó các đối tượng rủ người bị hại đến khu vực biên giới, rồi bán sang bên kia biên giới.

Những nạn nhân bị bán ra nước ngoài có cuộc sống rất khổ cực, thường bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn, có người phải mang thương tật suốt đời. Một số khác bị biến thành nô lệ tình dục hoặc trở thành món hàng trao tay để người chồng kiếm lời. Một số sau khi lấy chồng bị bạo hành, ngược đãi.

Nhiều người khi trở về không có công ăn việc làm, thậm chí mang trong mình những căn bệnh xã hội.

Tội phạm mua bán người có tổ chức, câu kết chặt chẽ

Tại hội thảo về "Tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người tại một số địa phương và định hướng sửa đổi Luật Phòng, chống mua bán người" do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức ngày 6.7, qua khảo sát tại các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang... phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi. Nhiều trường hợp phạm tội có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ giữa người mua và người bán.

Cụ thể, nhiều trường hợp, đối tượng phạm tội ở nước ngoài móc nối với các đối tượng là người Việt Nam đang làm thuê ở Trung Quốc, Campuchia hoặc ở trong nước lợi dụng quan hệ quen biết hoặc sử dụng điện thoại, mạng xã hội để tiếp cận, tìm những phụ nữ, trẻ em có trình độ văn hóa thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để môi giới việc làm có thu nhập cao ở nước ngoài, nhưng thực chất là bán ra nước ngoài.

Tội phạm mua bán người là loại tội phạm có độ ẩn cao, là án truy xét, khó phát hiện, chủ yếu phát hiện thông qua tố giác của nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân. Do đó, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị công an các địa phương cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và công tác điều tra để tránh bỏ lọt tội phạm.

020. LÂM VINH/ Tuyên phạt mức án tử hình 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy// Pháp luật và đời sống.- Số 6932.- Ngày 11/7/2023 - Tr.14

Ngày 10-7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Anh (SN 1974, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Lò Văn Hưởng (SN 1980, ở xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) và Lò Văn Khoa (SN 1995, cũng ở xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Anh, Lò Văn Hưởng cùng mức án tử hình và Lò Văn Khoa tù chung thân, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 26-7-2022, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy. Bộ Công an làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phan Trọng Tuệ, thuộc địa phận thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì.

Quá trình làm việc, tổ công tác phát hiện Lò Văn Hưởng điều khiển xe máy chở Lò Văn Khoa đi vào nhà của Nguyễn Hữu Anh ở thôn Huỳnh Cung, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong máy có 4 khối hình chữ nhật, bên trong chứa chất bột màu trắng và 1 túi nilon màu xanh, bên trong chứa các viên nén màu hồng.

Lò Văn Hưởng, Lò Văn Khoa, Nguyễn Hữu Anh khai nhận 4 khối hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng và các viên nén hình tròn màu hồng đều là ma túy. Hưởng và Khoa mang đến nhà bán cho Nguyễn Hữu Anh. Khoa và Hưởng còn khai nhận đã gửi 1 chiếc xe máy ở nhà bạn, bên trong xe cất giấu 1 bánh heroin và 1 túi nilon màu xanh bên trong chứa các viên nén màu hồng.

Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Hưởng khai, tháng 3-2022, qua quan hệ xã hội, Hưởng quen người đàn ông tên là A Lầu, 40 tuổi, dân tộc Mông, nhà ở xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Qua nói chuyện, Hưởng biết A Lầu có nguồn bán heroin với giá 100 triệu đồng/ bánh.

Sau đó, Lò Văn Hưởng nói cho Nguyễn Hữu Anh biết Hưởng có nguồn bán ma túy với giá 190 triệu đồng bánh heroin và giao ma túy tại Hà Nội. Biết chuyện, Nguyễn Hữu Anh đã đặt mua ma túy của Hưởng 3 lần để bán kiếm lời. Cơ quan chức năng xác định nhóm người này đã nhiều lần mua bán ma túy.

Cụ thể, tháng 4- 2022, hưởng mua 1 bánh heroin ở khu vực huyện Điện Biên Đông, rồi mang xuống Hà Nội bán cho Hữu Anh. Đến tháng 5-2022, Hữu Anh tiếp tục đặt mua của Hưởng 3 bánh heroin. Lần này, Hưởng được người bán cho thêm 1 túi ma túy “đá” và 1 túi ma túy “ngựa”. Sau khi được ma túy, Hưởng rủ Khoa cùng Hưởng mua xuống Hà Nội để bán cho Hữu Anh 3 cho Hữu Anh 1 túi ma túy “đá” và 1 túi ma túy “ngựa” để Hữu Anh giới thiệu và bán cho khách.

Ngày 24-7-2022, Hữu Anh đặt mua của Hưởng 4 bánh heroin, khối lượng 1.311,710 gam. Hưởng đã mua 5 bánh heroin và được người bán cho thêm 1 túi ma túy “đá” có khối lượng 18,810 gam methamphetamine. Sau khi mua được ma

túy, Hưởng lại rủ Khoa xuống Hà Nội bán cho Hữu Anh thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan chức năng xác định, Hưởng 3 lần bán ma túy cho Hữu Anh với tổng số là 8 bánh heroin, trong lượng 2,952,030 gam heroin và Hữu Anh phải chịu trách nhiệm về 214,780 gam methamphetamine. hành vi mua bán trái phép 8 bánh heroin và 177,960 gam methamphetamine. Khoa phải chịu trách nhiệm đồng phạm giúp sức cùng đi với Hưởng để bán 7 bánh heroin và 214,780 gam methamphetamine.

021. LÊ LAN/ Điện Biên khắc phục tình trạng thiếu giáo viên// Nhân dân.- Số 24710.- Ngày 01/7/2023 - Tr.7+8

Dù đã chủ động thông báo chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng hằng năm; thậm chí người đứng đầu ngành giáo dục và đào tạo tỉnh kêu gọi sinh viên mới ra trường liên hệ ứng tuyển, nhưng tình trạng thiếu giáo viên tại tỉnh Điện Biên vẫn chưa được khắc phục. Thực tế này xảy ra từ nhiều năm, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy và học cũng như tăng áp lực với giáo viên, nhất là giáo viên bộ môn chuyên biệt theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, Nguyễn Văn Đoạt cho biết: Tính trong khoảng 5 năm trở lại đây thì năm nào cũng thiếu giáo viên so với nhu cầu thực tế và định biên theo quy định ngành. Gần nhất là năm học 2022-2023, toàn ngành thiếu gần 1.800 giáo viên, trong đó, bậc mầm non thiếu nhiều giáo viên nhất, sau đến các môn chuyên biệt (Tiếng Anh, Tin học).

Co kéo từng tiết dạy

Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm thời lượng dạy và học cho học sinh, căn cứ nhân lực thực tế tại địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện đã chỉ đạo các trường trong cùng xã chủ động sắp xếp buổi học, tiết học không trùng nhau để một giáo viên có thể dạy liên trường, liên cấp; nhất là giáo viên môn Tiếng Anh, Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thầy giáo Mai Xuân Hà, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học-THCS Tênh Phong (huyện Tuần Giáo) cho biết: Vì không có giáo viên Tiếng Anh nên trường đã báo cáo và được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đồng ý phân công thầy Lò Văn Pọm thuộc biên chế Trường tiểu học-THCS Tỏa Tình đảm nhiệm dạy cả hai trường. Để thầy Pọm đảm đương việc giảng dạy ở hai trường thuộc địa bàn hai xã cách nhau gần 40km, thì ban giám hiệu hai trường phải thường xuyên trao đổi, thống nhất sắp xếp lịch hợp lý giảng dạy cho thầy Pọm. “Cách mà hai trường đã sắp xếp trong năm học qua là, học sinh Trường Tênh Phong học Tiếng Anh nửa đầu tuần, còn học sinh Trường Tỏa Tình học Tiếng Anh những ngày cuối tuần. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch cứng, còn thực tế cũng thường xuyên thay đổi. Và mỗi lần thay đổi lịch học môn Tiếng Anh thì các môn học khác cũng phải thay đổi theo khiến nhiều giáo viên bị động” - thầy Hà cho biết thêm.

Ngoài thiếu giáo viên Tiếng Anh, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học-THCS Tênh Phong còn thiếu giáo viên dạy các môn Tin học, Mỹ thuật. Do vậy Trường đã “co” từ 11 lớp cấp tiểu học xuống 10 lớp; giáo viên dạy môn Tin học,

Mỹ thuật dạy song song hai cấp trong khi biên chế ban đầu là dạy 1 cấp. Để bảo đảm quyền lợi, chất lượng giảng dạy cho giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã phải họp bàn, tính toán cẩn thận việc quy đổi tiết học giữa cấp tiểu học với trung học cơ sở.

Cùng tình trạng thiếu giáo viên Tiếng Anh như Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học-THCS Tênh Phong, song không có giáo viên tăng cường nên Ban Giám hiệu Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xá Nhè (huyện Tủa Chùa) phải chủ động bố trí lịch dạy cho giáo viên theo cách riêng của trường. Thầy Trần Đăng Vượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học vừa qua trường có 40 lớp với hơn 1.000 học sinh; trong đó, 21 lớp khối 3, 4, 5 học môn Tiếng Anh, số lượng 4 tiết/tuần/lớp (tổng 84 tiết/tuần). Nếu chiếu theo đúng định mức thì trường cần bốn giáo viên Tiếng Anh, thế nhưng chỉ có hai giáo viên bộ môn này. Để khắc phục, nhà trường phải linh hoạt sắp xếp lịch giảng dạy và ghép lớp học tiết Tiếng Anh theo khối lớp. Dù làm như vậy nhưng giáo viên Tiếng Anh vẫn phải tăng giờ, nhiều khi dạy cả hai buổi mới bảo đảm thời lượng học cho học sinh. Đánh giá cuối năm, cả hai giáo viên đều hoàn thành chương trình và nhiệm vụ, song họ đã phải cố gắng rất nhiều.

Tính toán các giải pháp lâu dài

Chung quanh tình trạng thiếu giáo viên nói chung và giáo viên các bộ môn chuyên biệt nói riêng, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo Đỗ Văn Sơn, cho biết thêm thông tin tại huyện này: Không chỉ có thầy Lò Văn Pọm mà trong năm học 2022-2023 toàn huyện có 24 giáo viên phải giảng dạy tại hai cơ sở giáo dục; trong đó, hai giáo viên Âm nhạc, năm giáo viên Mỹ thuật, chín giáo viên Tiếng Anh, tám giáo viên Tin học.

Tại huyện biên giới Mường Nhé, tình trạng thiếu giáo viên các bộ môn Tiếng Anh, Tin học cũng lên tới gần 40 chỉ tiêu. Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé Phạm Thiết Chùy cho biết: Năm nào cũng thông báo chỉ tiêu, mời gọi thiết tha song không có nguồn để tuyển; đặc biệt là giáo viên các môn chuyên biệt theo yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Tại thời điểm này, Mường Nhé đang thiếu 18 giáo viên Tiếng Anh, trong đó gồm năm giáo viên bậc tiểu học và 13 giáo viên trung học cơ sở. Ở môn Tin học, Mường Nhé thiếu 19 chỉ tiêu. Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên các bộ môn nêu trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Nhé cũng chỉ biết xoay xở bằng giải pháp tăng cường, biệt phái, động viên giáo viên khắc phục khó khăn và chia sẻ với tình hình chung.

Ngoài các biện pháp thực tiễn mà các phòng, các trường thực hiện, thời gian qua ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cũng đã chủ động khắc phục bằng việc ưu tiên bố trí giáo viên thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp, rồi mới đến trẻ nhà trẻ. Định kỳ hằng năm ngành chỉ đạo rà soát tổng thể để có cơ sở xây dựng phương án tuyển mới; điều chuyển, biệt phái giáo viên từ nơi đủ, nơi thiếu ít hỗ trợ nơi thiếu nhiều; bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp các môn đặc thù. Cùng với đó, ngành coi trọng thực hiện các giải pháp về rà soát, sắp xếp quy mô trường, lớp nhằm tiết kiệm biên chế, như: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện bố trí, sắp xếp tăng số học sinh/lớp, giảm số

lớp ở cấp học phổ thông; sắp xếp số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khoa học, hợp lý bảo đảm sử dụng hiệu quả biên chế được giao...

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu giáo viên do thiếu nguồn tuyển, tháng 3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã có công văn gửi các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc đề nghị báo cáo chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên, dự kiến nguồn và giải pháp ưu tiên tuyển giáo viên các môn chuyên biệt. Căn cứ kết quả rà soát, dự kiến nhu cầu từ cấp huyện, Sở đã tổng hợp và có văn bản gửi các trường đại học có đào tạo chuyên ngành sư phạm các môn nêu trên và đề nghị các trường thông tin đến sinh viên đã tốt nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp để các em nghiên cứu, dự tuyển dụng. Cùng với đó, ngành khảo sát số lượng sinh viên là con em các dân tộc trên địa bàn đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm để trao đổi thông tin hai chiều về nhu cầu tuyển dụng với mong muốn tư vấn đến các em định hướng đào tạo nâng cao, liên thông, văn bằng khi các em có dự định chuyển đổi ngành học để dự tuyển giáo viên tại địa bàn.

“Qua rà soát, ngành dự kiến năm học 2023-2024 thiếu 2.206 viên chức; năm học 2024-2025 thiếu 2.555 người và năm học 2025-2026 con số thiếu viên chức toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên sẽ lên tới 3.133 người”.

NGUYỄN VĂN ĐOẠT - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên

022. QUÝ TÙNG/ Kiểm soát chặt công tác chấm thi tốt nghiệp THPT// Nhân dân.- Số 24717.- Ngày 8/7/2023 - Tr.7+8

Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 18/7. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các hội đồng chấm thi kiểm soát chặt chẽ quy trình chấm; tăng cường thanh tra, kiểm tra; bảo đảm an toàn, chất lượng, đúng tiến độ.

Tại tỉnh Điện Biên, công tác chấm thi được tiến hành từ ngày 3 đến 13/7. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho biết: Sở đã lưu ý các cán bộ, giáo viên cũng như các thành viên tham gia chấm thi về các yêu cầu đặt ra. Theo đó, đối với lãnh đạo các ban chấm thi cần tuân thủ các quy định, quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn các khâu của công tác chấm thi. Ban chấm thi phối hợp tốt với đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo. Với ban chấm thi tự luận, mỗi thành viên phải tự nghiên cứu để nắm chắc quy chế thi, hướng dẫn chấm, đáp án, biểu điểm, quy trình chấm thi; bảo đảm nguyên tắc, mỗi bài chấm phải được hai giám khảo chấm độc lập ở hai tổ chấm khác nhau. Mỗi ngày, một giáo viên chấm ít nhất 40 bài theo đúng định mức quy định. Các tổ chấm thi bảo đảm tiến độ chấm, những ai không hoàn thành định mức phải báo cáo về trưởng ban chấm thi để có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Những vấn đề phát sinh phải được thảo luận, trao đổi cẩn thận, bám sát các quy định của quy chế; bảo đảm chất lượng và tiến độ chấm thi. Ban chấm thi trách nhiệm thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, đúng quy trình, bảo đảm không để sai sót, nhầm lẫn...

Để công tác chấm thi hiệu quả, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh cho biết, ban chấm thi tự luận đang chấm bài Ngữ văn với 15.699

bài và ban chấm thi trắc nghiệm chấm các bài Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Ngoại ngữ với số lượng 44.204 bài. Tổng số cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi là 222 người. Đối với ban chấm thi tự luận, địa phương đặc biệt lưu ý những nội dung có tính mở, những bài làm vận dụng, sáng tạo của học sinh; đồng thời, làm tốt công tác bảo quản bài thi, hồ sơ chấm thi theo quy định. Ban chấm thi trắc nghiệm đang tiến hành công tác chấm thi theo kế hoạch; hệ thống máy tính, máy quét, phần mềm hoạt động ổn định, bảo đảm chính xác. Theo kế hoạch, công tác chấm thi diễn ra từ ngày 4 đến 10/7; thông báo điểm thi ngày 18/7.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, các sở giáo dục và đào tạo đang chấm thi bảo đảm chất lượng, theo đúng tiến độ thời gian, tuân thủ đúng đáp án. Năm nay, tỉnh Tiền Giang đã huy động 255 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Kỳ thi có 15.298 bài thi Ngữ văn, 15.223 bài thi Toán; bài thi Khoa học tự nhiên gồm Vật lý 7.175 bài, Hóa học 7.209 bài, Sinh học 7.168 bài; bài thi Khoa học xã hội có Lịch sử 8.147 bài, Địa lý 8.124 bài, Giáo dục công dân 7.572 bài; bài thi Ngoại ngữ có Tiếng Anh 14.682 bài, Tiếng Trung 3 bài. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Lê Quang Trí cho biết, khu vực chấm thi, chấm kiểm tra và bảo quản bài thi được bố trí gần nhau. Tại khu vực làm phách, chấm thi, để bài thi, có các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có công an bảo vệ, giám sát liên tục trong ngày. Đối với bài thi tự luận, ban làm phách được bố trí tại các vị trí biệt lập theo đúng quy định. Trong khi đó, hệ thống máy tính và các thiết bị phục vụ chấm thi trắc nghiệm hoạt động thông suốt, chính xác.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, các sở giáo dục và đào tạo đang chấm thi bảo đảm chất lượng, theo đúng tiến độ thời gian, tuân thủ đúng đáp án. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn rà soát đáp án thi bảo đảm tốt nhất quyền lợi thí sinh. Trong đó, môn Tiếng Anh đáp án câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) có hai phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai phương án đều được công nhận là chọn đúng đáp án.

PGS, TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, theo quy định, khu vực chấm thi tại các địa phương phải bảo đảm các điều kiện; số lượng, vị trí camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài trắc nghiệm, phòng chấm bài tự luận. Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh và tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2023. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và các đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra công tác chấm thi ở các Hội đồng chấm thi trong suốt thời gian diễn ra hoạt động này để tăng cường tính nghiêm minh của công tác chấm thi.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, bên cạnh chuẩn bị chu đáo một số điều kiện tổ chức chấm thi, các địa phương còn thực hiện tốt quy trình chấm thi, bảo đảm rõ người, rõ nhiệm vụ. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu

ý, công tác chấm thi cần tiếp tục thận trọng, chuyên nghiệp, phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cá nhân. Từng khâu nhỏ nhất của công tác chấm thi phải được quan tâm và thực hiện đúng quy chế, bảo đảm sự công bằng. Đặc biệt, khâu làm phách phải bảo đảm thành phần tham gia, chuẩn mực, đúng quy trình, quy định. Những bài thi điểm cao hoặc điểm liệt phải được lưu tâm, kiểm tra kỹ để điểm thi khi công bố thực sự chính xác, đánh giá được kiến thức của học sinh sau 12 năm học tập ở bậc phổ thông; làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp và cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo sử dụng trong tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 63 đoàn thanh tra công tác chấm thi tại các hội đồng chấm thi; đồng thời, đã bố trí lực lượng cán bộ, giáo viên, giảng viên ở 76 cơ sở giáo dục đại học và 63 sở giáo dục và đào tạo với số lượng 158 người tham gia các đoàn kiểm tra công tác chấm thi.

(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

023. HÀ LINH/ CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH: Vùng khó còn nhiều rào cản// Giáo dục và Thời đại, số 159, ngày 5/7/2023 - Tr.7

Năm học 2016 - 2017, Sở GD&ĐT Điện Biên cho phép thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại Trường Mầm non Rainbow (TP Điện Biên Phủ). Sau 6 năm, địa phương này đã có 25 trường, 134 lớp, với khoảng 3.000 học sinh mầm non, tiểu học được tiếp cận với môn học này.

Từng bước gỡ vướng

Lớp mẫu giáo lớn, Trường Mầm non 20/10 (TP Điện Biên Phủ) có 32 học sinh. 100% phụ huynh trong lớp đăng ký cho con học làm quen với tiếng Anh 2 tiết/tuần. Cô giáo Ngô Thị My, chia sẻ: “Ngay từ đầu năm học, phụ huynh đã chủ động đăng ký học tiếng Anh cho các con. Buổi nào có lịch học trẻ đều rất hào hứng. Bạn nào cũng vui vẻ, sôi nổi tham gia và tiếp thu khá tốt. Bởi vậy phụ huynh rất ủng hộ việc học này”. Không riêng lớp mẫu giáo lớn, hiện nhà trường có 10 lớp mẫu giáo các độ tuổi, với 310 học sinh đều được làm quen tiếng Anh. Theo cô Dương Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, thì từ năm 2019 đã có phụ huynh đăng ký. Do vậy, trường phối hợp với Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ (Sở GD&ĐT) tổ chức giảng dạy.

“Sau năm học đầu tiên, thấy tác động tích cực của việc làm quen sớm tiếng Anh đối với con em mình nhiều phụ huynh đã quan tâm đến nội dung này. Đến nay, gần 100% phụ huynh đăng ký học cho con”, cô Hạnh cho hay.

Theo cô Hạnh, số ít còn lại không đăng ký đều là trường hợp đặc biệt, trẻ tiếp thu chậm. Nhà trường đã chuẩn bị 1 phòng riêng để số trẻ này sang học trong các giờ dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, trên thực tế, 100% trẻ đều được tham gia học.

“Chúng tôi đã trao đổi với trung tâm tạo điều kiện để trẻ đều được tham gia, tương tác trong tiết học như các bạn khác. Vừa để các bé không cảm thấy tủ thân, hòa đồng cùng lớp. Song bên cạnh đó, một số bé vẫn ghi nhận sự tiến triển nhất định. Phụ huynh rất phấn khởi”, cô Hạnh tâm sự.

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ là đơn vị đầu tiên tại Điện Biên triển khai phối hợp đưa tiếng Anh vào các trường mầm non công lập. Đến nay, trung tâm hợp đồng dạy tại 25 trường, cho 134 lớp, với khoảng 3.000 học sinh mầm non và tiểu học (lớp 1, 2) tham gia.

Các địa phương hiện nay triển khai hoạt động này đều là địa bàn thuận lợi, bao gồm: TP Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và Tuần Giáo. Trong đó, riêng huyện Tuần Giáo mới dạy thí điểm năm học đầu tiên.

Theo bà Phạm Thúy, Giám đốc Trung tâm cho hay: Đơn vị hiện có 5 giáo viên tiếng Anh người nước ngoài và 15 giáo viên Việt Nam. Ngoài các yêu cầu chung về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thì đối với giáo viên nước ngoài phải có đủ bằng cấp, điều kiện theo quy định, chúng chỉ dạy tiếng Anh cho người nước ngoài, chúng chỉ dạy mầm non được Bộ GD&ĐT chấp nhận ...

Khó mở rộng

Cũng theo bà Phạm Thúy, mỗi giờ học trung tâm luôn bố trí 2 giáo viên đứng lớp. Chi phí để lựa chọn giáo viên người nước ngoài kèm trợ giảng người Việt là 200.000 đồng/học sinh/tháng. Mặc dù được đánh giá là hợp lý song với nhiều phụ huynh ở các huyện thì đây là số tiền lớn. Do vậy, đa phần bà con chưa có nhu cầu hoặc không mặn mà.

Theo quy định hiện nay thì các cơ sở giáo dục mầm non công lập không có biên chế để dạy tiếng Anh cho trẻ, kinh phí là do cha mẹ đóng góp. Trong khi, phụ huynh ở các địa bàn này lại đa phần là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn nên nhu cầu hạn chế”, bà Trần Thị Thúy cho hay.

Bên cạnh đó, với số lượng giáo viên hiện có, trung tâm chỉ có thể bố trí, tổ chức giảng dạy tại một số địa bàn thuận lợi. Việc phải di chuyển, bố trí giáo viên đến các trường vùng sâu, vùng xa, nhiều điểm lẻ giảng dạy còn nhiều hạn chế, khó khăn.

Bà Trần Thị Thúy, Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học (Sở GD&ĐT Điện Biên) cho hay, năm học 2022 - 2023 là năm đầu tiên tỉnh triển khai thực hiện cho trẻ làm quen với tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TTBGDDT của Bộ GD&ĐT.

Trên cơ sở đó, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan. Các cơ sở giáo dục mầm non chỉ tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh khi có đủ điều kiện theo quy định và cha mẹ trẻ có nhu cầu. Tuy nhiên, với nhiều đặc thù mang tính vùng miền, quá trình triển khai gặp không ít rào cản, vướng mắc.

Ngoài ra, theo quy định thì các cơ sở giáo dục mầm non công lập không có vị trí việc làm cho giáo viên tiếng Anh. Do vậy, hiện những cơ sở này đều phải thiện hiện hợp đồng với các trung tâm giáo viên tiếng Anh hoặc giáo viên có đủ điều kiện.

Trong khi đó, số lượng giáo viên có đủ điều kiện để tham gia giảng dạy lại hạn chế. Việc bố trí nhân lực, nhất là đến các điểm trường lẻ rất khó khăn. “Nếu muốn mở rộng, các địa phương sẽ cần sự đầu tư không nhỏ, đặc biệt là về tài chính và nhân lực”, bà Thúy cho hay.

024. Hà Linh/ Sân chơi lập trình robot ở vùng khó// Giáo dục và Thời đại.- Số 168.- Ngày 15/7/2023 - Tr.7

Lập trình robot đã xuất hiện nhiều năm nay ở các địa bàn thuận lợi, song ở Điện Biên thì đây vẫn là “thế giới” mới mẻ với nhiều người.

Một lớp học bài bản lần đầu tiên vừa được tổ chức đã mở ra sân chơi thực hành đầy thú vị cho trẻ vùng khó.

Trẻ hào hứng đến lớp

Vô tình đọc được thông tin về một lớp học lập trình robot trên mạng xã hội, chị Nguyễn Văn Anh (tổ 4, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ) liền nghĩ ngay đến cậu con trai - Lò Đức Anh, năm nay 12 tuổi. Cậu bé đam mê các trò chơi công nghệ, rubik từ nhỏ.

Nhiều lần thấy con tự mò mẫm trên chiếc máy tính cũ ở nhà, chị cũng tính cho đi học để có môi trường tiếp cận bài bản. Song ở địa phương chưa có cơ sở nào tổ chức. “Đầu tháng 6 vừa qua, thấy bên Trung tâm Tin học của Trường Cao đẳng nghề tuyển sinh, lại đang đúng dịp hè nên tôi thông báo với con liền. Vừa gọi mở thì cháu mừng rỡ đồng ý luôn”, chị Văn Anh chia sẻ.

Khác với những lớp học thông thường, tham gia khóa học, Đức Anh được trải nghiệm thực tế trên máy tính, robot. Sau vài tiết học ban đầu, em được chia nhóm (3 - 5 bạn), cùng nhau thảo luận, thực hành trên sa bàn. Những con robot Rover ngay lập tức thu hút em. Mới chỉ qua gần 10 buổi học, Đức Anh đã biết lập trình, chạy thử robot để vượt chướng ngại vật, tiến, lùi vào vị trí.

“Khi học thực tế em nhận thấy thật ra không khó như mình nghĩ, nó rất đơn giản. Thầy dạy em làm được 3 COD, em đang sáng tạo thêm. Bọn em được trò chuyện, trao đổi, tự do sáng tạo nên rất thoải mái. Sau khóa này em sẽ tiếp tục xin mẹ đi học thêm”, Đức Anh chia sẻ.

Mới chỉ 5 tuổi, song cậu bé Trần Anh Khôi (trú tại phường Nam Thanh) cũng được bố mẹ cho tham gia khóa học. Sau vẻ rụt rè và ít nói, Khôi gây chú ý bởi sự chăm chú, tập trung của mình. Hiện em đã hiểu cấu tạo, tính năng và tháo, lắp thành thạo từng bộ phận của robot. Cậu bé cũng bắt đầu tiếp cận và học cách lắp ghép, khớp nối từng câu lệnh trên màn hình máy tính để điều khiển robot theo ý muốn.

Thầy giáo Trần Văn Quỳnh, Trường THCS Thanh Minh (TP Điện Biên Phủ) là một trong 2 giáo viên trực tiếp đứng lớp chia sẻ, với phương pháp học tập kết hợp với tương tác trải nghiệm, học sinh sẽ được “cầm tay chỉ việc”. Trên cơ sở nền tảng xây dựng, mỗi em sẽ tiếp tục phát triển theo sáng tạo của bản thân.

“Thay vì làm các bài lập trình lặp đi lặp lại, chúng tôi dùng trò chơi và mô phỏng thực tế để dạy. Qua đó, các em biết cách sử dụng robot một cách sáng tạo để giải quyết vấn đề và phát triển giải pháp. Đây là hướng tiếp cận mới mà giáo dục Việt Nam đang hướng tới”, thầy Quỳnh cho hay.

Cũng theo thầy Quỳnh, sau hơn nửa tháng tổ chức, lớp học đã bước đầu cho thấy những hiệu quả tích cực. Đặc biệt là sự hào hứng, say sưa của học sinh. Nhiều

hôm phụ huynh đến đón mà các em chưa chịu về. “Từ sản phẩm tạo ra, cho thấy các em rất thông minh và sáng tạo không thua kém học sinh vùng thuận lợi. Một số em bộc lộ tố chất, nếu có môi trường và đầu tư đúng hướng có thể phát triển chuyên sâu”, thầy Quỳnh nói.

Mở ra sân chơi trí tuệ mới

Thầy Nguyễn Phú Hoàng, Giám đốc Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ (Trường Cao đẳng nghề Điện Biên), cho biết: Những năm gần đây, lập trình robot đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương và trở thành xu hướng “hot” tại các tỉnh, thành lớn. Nhu cầu học tập bộ môn này trong giới trẻ, học sinh, sinh viên cũng bắt đầu mở rộng. Tuy nhiên, tại Điện Biên lại chưa có môi trường rèn luyện, học tập bài bản.

“Chính vì vậy, Trung tâm đã phối hợp với Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ Trần Sơn Auto (gọi tắt là Trần Sơn Auto) nghiên cứu, tổ chức khóa học này. Đầu tháng 6 vừa qua, chúng tôi khai mạc 2 lớp đầu tiên, với gần 30 học sinh tham gia. Các em có độ tuổi từ 5 - 15, đa phần đều đam mê công nghệ, lập trình nên tham gia hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện”, thầy Hoàng chia sẻ.

Khóa học diễn ra trong thời gian gần 2 tháng. Mục tiêu đặt ra là giúp người học tiếp cận ở bậc 1. Nội dung bao gồm 4 phần: Làm quen với robot và ngôn ngữ; giao tiếp với robot bằng ngôn ngữ qua các bài tập; thực hành trực tiếp trên sa bàn; vận dụng kiến thức thực hành và sáng tạo cùng robot.

“Thông qua các hoạt động trong quá trình học sẽ giúp trẻ phát triển tư duy; kích thích sáng tạo; tăng khả năng giải quyết vấn đề, sự tự tin và tinh thần làm việc nhóm. Đặc biệt, trẻ phát triển khả năng STEM. Do lập trình robot là hoạt động liên quan đến cả khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học”, thầy Hoàng cho hay.

Còn theo ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Công ty Trần Sơn Auto thì mục tiêu của chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị không chỉ dừng lại ở các lớp học tương tự. Mà đây chính là sự khởi đầu cho các dự án tiếp theo, với mục tiêu “phủ sóng” lập trình robot cho các trường học tại địa phương. Trên cơ sở này, công ty phối hợp cùng ngành Giáo dục tổ chức các sân chơi, thi đấu về lập trình robot để tìm kiếm tài năng.

Theo ông Sơn, thời gian qua công ty đã đến nhiều trường tiểu học trên địa bàn để giới thiệu, tổ chức các cuộc giao lưu nhỏ. Bước đầu giúp giáo viên, học sinh được tiếp cận, làm quen và khơi gợi hứng thú với bộ môn này. Trên thực tế, các nước như Úc, Canada, Mỹ hay New Zealand đều đã đưa robot vào lớp học từ cấp tiểu học trong chương trình giảng dạy riêng về robot hoặc áp dụng robot để dạy các môn học khác. Ở Việt Nam, làn sóng giáo dục STEM những năm gần đây đã kích thích sự quan tâm đặc biệt của thầy cô và học sinh về robot.

Hàng loạt cuộc thi được tổ chức trong nước là minh chứng cho trào lưu này. Tuy nhiên, học sinh ở các địa bàn vùng khó tham gia những sân chơi này còn hạn chế.

Những lớp học như thế này không chỉ là sân chơi hè bổ ích cho trẻ đam mê công nghệ, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường phát triển tốt nhất những thế hệ học sinh hội nhập mới. - Thầy Nguyễn Phú Hoàng

025. CAO AN BIÊN/ Câu chuyện triệu view của cô giáo gen Z ở miền Tây Bắc// Thanh niên.- Số 184.- Ngày 3/7/2023 - Tr.8

Kể chuyện đi dạy ở vùng núi cao Tây Bắc đầy khó khăn với góc nhìn hóm hỉnh, một cô giáo gen Z bỗng nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội cùng sự thán phục của cư dân mạng.

"Thương các cô giáo vùng cao quá!"

Cô giáo gen Z gây sốt mạng xã hội nói trên là Lò Thị Ngọc Quyên (23 tuổi), công tác tại điểm trường mầm non Phà Số A thuộc Trường mầm non Sa Dung (xã Xa Dung, H.Điện Biên Đông, Điện Biên).

Clip cô Quyên đăng tải kể về những khó khăn trong hành trình dạy học của mình tại điểm trường nói trên như bị hư xe, đi đường rừng núi lúc trời mưa, té xe đến bầm dập, mất kết nối mạng, dễ dàng các học trò nhỏ "mít ướn"... Tuy nhiên, những khó khăn, vất vả đó luôn được thể hiện qua lăng kính hài hước, lạc quan cùng sự pha trò tếu táo. Bên cạnh đó là nhiều khoảnh khắc đáng yêu của các em bé miền Tây Bắc trong sinh hoạt đời thường khiến các câu chuyện của Quyên nhận về 2,3 triệu lượt xem, hơn 150.000 lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người cảm phục, ngưỡng mộ trước những cống hiến của các cô giáo vùng cao, đương đầu và vượt qua muôn vàn khó khăn, thậm chí nguy hiểm, để đem con chữ đến cho các em.

Cô giáo Quyên cho biết bản thân vô cùng bất ngờ khi những chia sẻ về hành trình dạy học ở vùng cao của mình nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Mục đích chính cô chia sẻ những clip nói trên chỉ là để lưu giữ những tháng ngày tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt huyết. Những bình luận và những lời chúc của mọi người là động lực vô cùng lớn để cô tiếp tục hành trình gieo con chữ và tình yêu thương đến với các em nhỏ ở đây.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, cô Quyên công tác cách nhà khoảng 60 km. 2 năm qua, cô được phân công tới 2 điểm trường còn nhiều khó khăn thuộc trường mầm non này và đã có những năm tháng đầu làm giáo viên hết sức thú vị. Cách nhà không quá xa nên mỗi cuối tuần cô đều tranh thủ về.

Mong được dạy ở vùng cao tới... nghỉ hưu

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ ở điểm trường mầm non Phà Số A, dù đã có kinh nghiệm 1 năm công tác nhưng cô Quyên tâm sự mình cũng gặp không ít khó khăn. Với Quyên, khó khăn lớn nhất là sự khác biệt về ngôn ngữ khi ở đây chủ yếu là cộng đồng người Mông, các em nhỏ không thể nói tiếng phổ thông. "Chưa kể, tín hiệu mạng chập chờn ảnh hưởng tới công việc, nhiều lần bị tai nạn xe bầm dập khi đi đường núi... khiến mình bật khóc như đứa trẻ. Nhưng sau đó, quệt nước mắt, mình lại tiếp tục đi tiếp. Mình tìm cách khắc phục khó khăn, xem nó là thử thách và trải nghiệm trên hành trình mà mình đang đi", cô giáo tâm sự.

Cô giáo gen Z cho biết điểm trường mình đang dạy có 3 giáo viên và 53 học sinh. Các em chủ yếu từ 2 - 5 tuổi. Mỗi ngày, các cô chăm sóc, giảng dạy các em hai buổi sáng, chiều, buổi trưa nấu cho các em ăn. Buổi tối là thời điểm các cô cùng nấu

nướng, ăn tối rồi xem lại bài vở cho hôm sau. Hiện các học trò đang trong kỳ nghỉ hè, còn các cô thì chuẩn bị cho năm học mới.

Cô Cà Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường mầm non Sa Dung, cho biết trong 2 năm công tác ở đây, cô Quyên luôn năng nổ, sôi nổi và nhiệt huyết, hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao. Theo cô Xuân, Trường mầm non Sa Dung có 8 điểm trường khác nhau, đều ở vùng núi cao nên điều kiện còn nhiều khó khăn.

Cô Quyên tâm sự thêm về lựa chọn nghề nghiệp của mình: "Nhiều lúc mình vẫn hay nói vui là nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề, nhưng thực ra mình đã chọn nghề giáo và trót yêu nghề này. Mình là người dân tộc Thái và mình vinh dự khi được sinh ra, lớn lên và cống hiến cho quê hương. Mình mong sẽ được công tác ở vùng cao này càng lâu càng tốt, có thể là đến khi nào nghỉ hưu thì thôi".

026. LINH NGA/ Nghị lực vượt khó của nữ giáo viên vùng cao/ Giáo dục và Thời đại.- Số 174.- Ngày 22/7/2023 - Tr.8

Nghĩ đến cảnh mỗi tháng một lần đưa con vượt 500km về Hà Nội điều trị, rồi con vẫn phải sống chung với bệnh tật và thuốc thang đến hết cuộc đời, cô Hà đau thất tâm can. Song, vợ chồng cô vẫn quyết tâm tìm mọi cách khắc phục hoàn cảnh chứ không chỉ biết nuốt lệ mà đi...

Đối diện nghịch cảnh

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Sơn La nên từ nhỏ cuộc sống của cô giáo Điều Thị Hà (sinh năm 1989) gặp nhiều khó khăn vất vả.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp sư phạm mầm non, cô Hà xung phong lên Điện Biên công tác và được phân công về bản Thờ Tỷ, điểm trường Mầm non Ta Ma, xã Ta Ma của huyện Tuần Giáo.

Nhìn cô Hà say sưa giảng bài cho các em học sinh dân tộc thiểu số ở điểm bản Thờ Tỷ đầy hào hứng, chẳng ai nghĩ cô lại sống trong một hoàn cảnh éo le đến thế. Mới hơn 30 tuổi nhưng dáng người nhỏ bé, gầy gò, làn da sạm đi vì những vất vả, lo toan cho các con làm cô trông già hơn nhiều so với tuổi. Chồng cô Hà cũng quê ở Sơn La, sau nhiều năm làm lụng tích cóp và nhờ sự giúp đỡ của nhà trường cùng Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo, vợ chồng cô Hà cũng cất được ngôi nhà nhỏ ở bản Háng Chua, xã Ta Ma.

Theo lời tâm sự của vợ chồng cô Hà thì họ lấy nhau từ năm 2014. Sau một thời gian, cô Hà sinh được bé trai đầu lòng mạnh khỏe. Rồi tổ ấm bình dị, đơn sơ của họ lại được đón đũa con thứ hai, và thật hạnh phúc mỉm cười khi vợ chồng cô có cả nếp, cả tẻ. Cuộc sống tưởng cứ thế bình yên trôi qua nhưng tai họa bất ngờ ập đến. Đó là khi bé thứ hai được vài tháng tuổi bắt đầu có biểu hiện da bị vàng. Đưa con đi khám ở trạm xá, rồi bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh cô Hà đều được nghe bác sĩ phỏng đoán là con bé bị thiếu chất. Trở về nhà, hai vợ chồng chú tâm bồi bổ, tăng cường dinh dưỡng chăm sóc con nhưng chẳng hiểu sao càng bù càng thiếu, da bé càng vàng.

"Lo lắng vì sức khỏe của con, tôi lại bế con đi khám và làm các xét nghiệm ở bệnh viện Sơn La nhưng cũng không tìm ra cách thức điều trị hiệu quả cho con. Đến

khi cháu được 3 tuổi, thấy người cháu xanh xao quá, xót con, tôi xin chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Trung ương kiểm tra thì kết quả con bị tan máu bẩm sinh. Nghe bác sĩ nói cháu mắc bệnh, tôi suy sụp vì trước đó chưa ai trong gia đình từng biết đến căn bệnh này”, cô Hà trầm ngâm kể. Vậy là từ đó, cứ mỗi tháng ít nhất một lần gia đình cô lại “khăn gói” đưa con gái bé nhỏ đi truyền máu ở Hà Nội. Cung đường xa cách 500km đi về càng khiến hành trình chữa bệnh cho con gian nan thêm. Cô Hà nói: “Có những tháng cháu nghịch nhiều, hiếu động, máu tan nhanh thì có khi chưa đến một tháng đã phải cho cháu đi truyền”. Trước kia, chồng cô Hà ở nhà làm nông, thu nhập thấp. Mấy năm nay, nhà trường đã tạo điều kiện cho anh vào làm nhân viên hợp đồng nấu ăn cho Trường Mầm non Ta Ma. Tuy cả hai vợ chồng cùng đi làm nhưng tổng thu nhập cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống tằn tiện, vậy mà nỗi lo vẫn cứ chồng lên gấp bội khi cùng lúc phải lo toan đáp đỏi nhiều thứ tốn kém phát sinh.

Cố gắng bám nghề, giữ nghề

Nhìn con gái phải cố chịu đau, tê rần tằm thân bé nhỏ mỗi khi truyền máu, cô Hà cảm giác như đứt từng khúc ruột. “Nhiều đêm không ngủ, nằm nghĩ đến cảnh con phải điều trị suốt đời và chi phí để lo cho cháu, tôi khổ tâm lắm!”, cô Hà nghẹn ngào nói.

“Cháu đang học tại Trường Tiểu học Ta Ma. Do sức khỏe không đảm bảo lại thường xuyên phải nghỉ học để đi truyền máu nên tuy năm nay đã học lớp 2 nhưng vẫn chưa đọc thành thạo được như các bạn cùng trang lứa. Cứ 1 - 2 tuần cháu lại ốm một lần. Thương con lắm nhưng bố mẹ cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Hai vợ chồng cố gắng hướng về những điều tốt đẹp, luôn động viên nhau và động viên con cùng cố gắng!”, cô Hà rơm rớm nước mắt.

Mỗi tháng một lần, con lại phải đăng ký điều trị nội trú hoặc ngoại trú để truyền máu. Biện pháp điều trị bệnh cho cháu chủ yếu là truyền máu và thải sắt. Bé được bảo hiểm chi thải sắt. Bé được bảo hiểm chi trả tiền máu. Tuy nhiên, mọi chi phí ăn uống, đi lại, thuốc phải mua thêm rất tốn kém. Do đặc thù công việc của nhà giáo không thể tháng nào cũng xin nghỉ vài ngày nên hai vợ chồng phải tranh thủ những ngày cuối tuần hoặc thay nhau đưa con đi chữa bệnh.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, cô giáo Hà luôn dành hết tình yêu, niềm say mê với sự nghiệp nuôi dạy trẻ. Dù đồng lương ít ỏi nhưng cô vẫn luôn cần mẫn với công việc chăm sóc trẻ thơ. Do điều kiện điểm bản ở vùng cao thiếu thốn mọi bề nên việc dạy học cho trẻ con em đồng bào dân tộc càng thêm khó khăn.

Với tinh thần vượt khó, cô Hà dành nhiều thời gian mày mò tự làm đồ chơi tái chế cho trẻ. Nhờ ham học hỏi, sáng tạo, với đôi bàn tay khéo léo, lớp học của cô Hà thường có nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp nhất trường, giúp các trò nhỏ có thêm nhiều dụng cụ để vui chơi, học tập.

Cô Hà Thị Mến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Ta Ma chia sẻ cảm nhận: Mặc dù gia cảnh khó khăn, con gái lại mắc bệnh hiểm nghèo song cô Hà vẫn luôn suy nghĩ lạc quan. Cô luôn dốc sức, dốc lòng để nuôi dạy trẻ ở điểm bản Thờ Tỷ chăm ngoan, học giỏi và hoàn thành tốt mọi công việc. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, cô Hà

luôn cống hiến không biết mệt mỏi, đạt được nhiều thành tích và được ngành Giáo dục, nhà trường ghi nhận.